



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 19 เมษายน 2563

เรื่อง

1. ภัยแล้ง-โควิดจุดภาคเกษตรหดตัว
2. เปิด Road Map จีนมุ่งมั่นสู่ความมั่นคงในด้านอาหารของโลก
3. หนุ่มขายออนไลน์ช่วยชาวสวน
4. คอลัมน์: ข่าวสั้นรอบโลก: ความมั่นคงทางอาหาร
5. 'พาณิชย์'ตั้ง'มิสเตอร์-มิส'
6. ยังไม่ตอบสนองลู่ตุ้ เจ้าสัวักักตัว รอดูจม.เชิญ
7. 'จรินทร์'จับมือเอกชนดันค้าข้าว
8. ไทยดีขึ้นรอบ3สัปดาห์ไร้คนตาย 'วิษณุ'แจงไม่ได้ขอเงิน20เศรษฐี 'ธนกร'ยันทวนสิทธิ์...
9. 'คลัง'ลั่นเข้าเกณฑ์จ่ายทุกคน ไม่จำกัดโควตาเยียวยา5,000บาท - ย้ำยื่น...
10. โควิดกระทบ ส่งออกข้าวไทย ไตรมาส1ต่ำเป้า
11. พุทธิพงษ์ถกลดค่าโทร-เน็ต
12. ทร.ชะลอซื้อเรือดำน้ำลำ2-3 เกลี่ย4.1พันล.คืนรบ.สู้โควิด

สื่อ

- เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
oknation.nationtv.tv
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
มติชน (กรอบบ่าย)
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
มติชน (กรอบบ่าย)
สยามกีฬา
กรุงเทพธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
มติชน (กรอบบ่าย)
มติชน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (กรอบข่าว)

หัวข้อข่าว : ภัยแล้ง-โควิดคุกคามเกษตรกรหดตัว

วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563

ฉบับที่ : 25757 หน้า : 19 (ล่างซ้าย)



ภัยแล้ง-โควิดคุกคามเกษตรกรหดตัว

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าภาวะเศรษฐกิจการเกษตรช่วงไตรมาส 1 ปี 63 (ม.ค.-มี.ค.) หดตัวร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับปี 62 โดยสาขาพืช สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร หดตัวลง ขณะที่สาขาปศุสัตว์ และสาขาป่าไม้ยังคงขยายตัว สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรง ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเมื่อพิจารณาแต่ละสาขา พบสาขาพืช หดตัวร้อยละ 7.3 เป็นผลจากผลผลิตข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน และมันสำปะหลัง ลดลง เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรง ทำให้ผลผลิตเสียหาย และมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอสำหรับการ



เกษตรกรขยายการผลิต นอกจากนั้นยังเพิ่มดินและผลผลิตไข่ไก่เพิ่มขึ้นเพราะเกษตรกรมีการ



จัดการฟาร์มที่ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สภาพประมง หดตัวร้อยละ 2.2 ประมงทะเล ปริมาณสัตว์น้ำที่นำขึ้นท่าเทียบเรือในภาคใต้ลดลง เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ส่วนปริมาณกุ้งทะเล (เพาะเลี้ยง)

เพาะปลูกและการเติบโตของพืช ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง และคุณภาพลดลง ขณะที่ **สาขาปศุสัตว์** กลับขยายตัวร้อยละ 3.8 เป็นผลจากปริมาณความต้องการบริโภคทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับประเทศไทยมีการเฝ้าระวังควบคุมโรคระบาดอย่างเข้มงวด ตลาดต่างประเทศมีความเชื่อมั่น โดยเฉพาะผลผลิตไก่เนื้อที่ตลาดส่งออกหลัก เช่น ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และจีน ต้องการนำเข้าเพิ่มขึ้น ผลผลิตสุกร มีความต้องการบริโภคในประเทศและการส่งออกเพิ่มขึ้น โดยราคาสุกรที่ปรับสูงขึ้นสูงชันสูงใจให้

ลดลง เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง และการเฝ้าระวังโรคระบาด ทำให้เกษตรกรปรับลดพื้นที่เลี้ยง ลดจำนวนลูกพันธุ์ และชะลอการลงลูกกุ้ง ส่วนประมงน้ำจืดมีผลผลิตลดลง โดย

เฉพาะปลาบิลและปลาอุก เนื่องจากภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นในแหล่งผลิตสำคัญ ประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำตามธรรมชาติไม่เพียงพอต่อการเลี้ยง ผู้เลี้ยงปลาน้ำจืดทั้งในบ่อดินและในกระชังตามแหล่งน้ำธรรมชาติลดเนื้อที่เลี้ยงปลาลง หรือชะลอการเลี้ยงออกไป

สาขาบริการทางการเกษตร หดตัวร้อยละ

1.3 เนื่องจากไตรมาส 1 เป็นช่วงการจ้างเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตรเก็บเกี่ยวข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงาน โดยมีพื้นที่เก็บเกี่ยวลดลง

แม้แต่อ้อยโรงงานที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้เครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยวเพื่อลดปัญหา PM 2.5 แต่ในภาพรวมก็ยังคงหดตัว **สาขาป่าไม้** ขยายตัวร้อยละ 1.0 ไม้ยูคา ลิปดิส เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศจีนเข้าไปเป็นวัตถุดิบผลิตกระดาษและแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ไม้ยางพารา ขยายตัวตามพื้นที่การตัดโค่นสวนยางพาราเก่า ประกอบกับตลาดต่างประเทศ เช่น จีน และญี่ปุ่นมีความต้องการไม้ยางพาราเพื่อนำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์และเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

ถ่านไม้ มีความต้องการจากประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างมาก เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร

สำหรับภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 63 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.3 โดยเกือบทุกสาขายังขยายตัวได้ แต่ต้องมีการบริหารจัดการทั้งในด้านการผลิตและการตลาดที่ดี สำหรับสาขาพืชมีแนวโน้มจะปรับดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง อย่างไรก็ตาม จากการหดตัวลงมากในช่วงไตรมาส 1 ทำให้สาขาพืชในภาพรวมยังมีแนวโน้มหดตัว เนื่องจากผลผลิตพืชสำคัญในปี 63 มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะข้าว อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสับปะรดโรงงาน ทั้งนี้ปัจจัยบวกที่ส่งผลให้ภาคเกษตรขยายตัว คือ ความต้องการสินค้าเกษตรมีโอกาสเพิ่มมากขึ้น หลังจากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายจะทำให้มีความต้องการสินค้าอาหารเพิ่มมากขึ้น.

หนุนขายออนไลน์ช่วยชาวสวน

นายปิยะ สมัครพงษ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า เกษตรกรชาวสวนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าว ช่วงผลผลิตกระจายออกสู่ตลาดในฤดูกาลผลิตปีนี้ระบบการขนส่งต่างๆติดขัด สำนักงานเกษตรจ.จันทบุรี จึงได้ขอความร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทย ในการออกมาตรการช่วยเหลือชาวสวน โดยเฉพาะทุเรียนที่มีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดและเกษตรกรที่หันมาขายทุเรียนให้กับผู้บริโภคโดยตรง ในรูปแบบออนไลน์กันเพิ่มขึ้น จึงได้ทำ MOU ลงนามทางด้านการขนส่งทุเรียนในราคาถูกพิเศษ ด้วยรูปแบบ EMS ที่ใช้ระยะขนส่งจากต้นทางไปยังจังหวัดปลายทางรวดเร็วกว่าส่งแบบพัสดุภัณฑ์ปกติ ด้านนายวิรุฬ ทำสวนหัวหน้าไปรษณีย์นายยาม จ.จันทบุรีเปิดเผยว่า ทางไปรษณีย์รับผิดชอบในการกระจายผลผลิตทางการเกษตรเพื่อถึงผู้บริโภคโดยตรงด้วยการเข้ารับทุเรียนถึงภายในสวนด้วยกติกาที่แสนง่าย โดยเจ้าของสวนต้องทำการบรรจุภัณฑ์ทุเรียนลงกล่องให้เรียบร้อยอย่างดี พร้อมระบุน้ำหนักที่ชั่งไว้แต่ละกล่อง เสร็จแล้วติดต่อบริษัทไปรษณีย์แต่ละท้องที่เข้ามารับพัสดุภัณฑ์ถึงในสวน พร้อมกับราคาพิเศษที่ได้ทำ MOU ร่วมกับทางกระทรวงเกษตรฯ โดยเริ่มต้นด้วยน้ำหนักไม่เกิน 3 กก. ในราคา 50 บาท และต้องเพิ่ม 10 บาทต่อ 1 กก. แต่ต้องไม่เกิน 20 กก.ต่อกล่อง พร้อมระบุในพื้นที่เขตภาคกลาง โดยส่งวันนี้ พรุ่งนี้ลูกค้าได้ก็รับสินค้าถึงบ้าน.



● ความมั่นคงทางอาหาร

กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ออกแถลงการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แสดงความวิตกกังวลว่าปริมาณเนื้อหมูในประเทศอาจเหลือไม่เพียงพอแก่การบริโภค เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน (เอเอสเอฟ) ที่ต้องมีการกำจัดสุกรเป็นจำนวนมาก โดยรัฐบาลคาดการณ์ปริมาณเนื้อหมูคงเหลือประมาณ 121,000 เมตริกตัน ภายในสิ้นปีนี้ ลดลง 21% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว.

'พาณิชย์'ตั้ง'มิสเตอร์-มิส'

- ดูแล9ผลไม้ล้นตลาดช่วงวิกฤต
- ช่วย'เกษตรกร'ไม่ต้องขาดทุน

นางลลิตา จิระนันท์ประวัตติ รองโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ที่มีอยู่ 6 คน ทำหน้าที่เป็นมิสเตอร์และมิสผลไม้ ดูแลและรับผิดชอบผลไม้จำนวน 9 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง (ส่งออก) ลองกอง สับปะรด และมะพร้าว (ที่ใช้ทำกะทิ) โดยแบ่งการดูแลตามพื้นที่การตรวจราชการที่รับผิดชอบ เช่น หากใครได้ดูแลภาคตะวันออกก็ให้ดูแลทุเรียน มังคุด หรือตรวจราชการพื้นที่ภาคเหนือก็ให้ดูแลลำไย ลิ้นจี่ เป็นต้น โดยแต่ละคนจะต้องติดตามสถานการณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ทั้งในประเทศและส่งออก และการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหากรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น

"หน้าที่ของแต่ละคนจะรับผิดชอบผลไม้แต่ละชนิดแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ไปจนถึงปลายทาง โดยทำงาน

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับพื้นที่คือ เกษตรกร ผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้ ไปจนถึงผู้แปรรูป ผู้ส่งออก และต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถดูแลราคาผลไม้ให้เกษตรกรขายได้คุ้มกับต้นทุน และมีรายได้เพิ่มขึ้น" นางลลิตากล่าว และว่า นอกจากนี้ นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานผลักดันผลไม้เข้าสู่ตลาดช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้สั่งการไปยังพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้เตรียมความพร้อมรับมือกับผลผลิตผลไม้ที่กำลังออกสู่ตลาดตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไปแล้ว โดยได้ขอให้ลงพื้นที่สำรวจปริมาณผลผลิตจะออกเมื่อไร ปริมาณมากน้อยแค่ไหน สถานการณ์ด้านราคาเป็นอย่างไร การรับซื้อ การกระจายผลไม้เป็นอย่างไร โดยให้ทำงานใกล้ชิดกับมิสเตอร์และมิสผลไม้ เพราะหากมีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้น ก็จะได้เร่งแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

ยังไม่ตอบสนองลุงตุ๋ เจ้าสัวักักตัว รอดจม.เชิญ

**ปธ.สภาอุตสาหกรรม
ปราชญ์'มหาเศรษฐี'
ท้ามหาประโยชน์!
อาชีพก่อสร้าง-เฮ
คลังเบียวยาเควิด
มหาเศรษฐีท็อป 20 ประเทศไทย
เผย ยังไม่มีใครได้รับเทียบเชิญจาก
"บักตุ๋" ไม่สามารถ ★ มีต่อหน้า 14**

ยังไม่ตอบสนอง ☆ ต่อจากหน้า 1
ออกความเห็นได้ แต่ที่ผ่านมาช่วยเหลือสังคมช่วง
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อยู่แล้วส่วนใหญ่ด้าน
อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภค ด้าน
ประธานสภาอุตสาหกรรมหนุนตั้งมหาเศรษฐีระดม
สมอง ต้องเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ห้าม
หาผลประโยชน์เข้าตัว คลังยัน 19 เม.ย. ตรวจสอบ
สิทธิผู้ขอรับเบียวยา 27.7 ล้านคนเสร็จเดินหน้าทบทุน
สิทธิถึงบ้านทันทีใช้หลักฐานรูปถ่าย 3 แบบ ยืนยันกับ

ส่วนกลางอาชีพก่อสร้างเฮ.คลังให้สิทธิเบียวยาแล้ว
"พุทธพงษ์-ฐากร" กล่อมค่ายมือถืออลตราคาแบ่งเบา
ค่าใช้จ่ายให้ประชาชน"พาณิชย์"ลุยจับคนขายหน้ากาก
อนามัย เจดล้างมือ และแอลกอฮอล์แพงเกินจริงศาล
ปกครองนัดไต่สวนคุณสมบัติผู้ฟ้องคดีเบียวยา 5 พัน
ไม่ทั่วถึง
กรณีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 ในประเทศไทย ทำท่าจะไม่สามารถควบคุม
การแพร่ระบาดและติดเชื้อของประชาชนได้ ส่งผลให้

รัฐบาลตัดสินใจประกาศพระราชกำหนดในสถานการณ์
ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.-30 เม.ย. สั่งปิด
สถานที่หลายประเภทที่เป็นแหล่งชุมนุมของประชาชน
นอกจากนี้ยังส่งผลให้บริษัทเอกชนจำนวนมากปิด
บริษัทป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้ายสร้าง
ผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากเป็นที่มาของมาตรการ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ด้วยการให้ลงทะเบียน
ในเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อรับเงิน
เยียวยาหลายสาขาอาชีพ ต่อมารัฐบาลประกาศ
พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) บริหารราชการแผ่นดิน
ในสถานการณ์ฉุกเฉินยกระดับการควบคุมสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประกาศเคอร์ฟิว
ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 22.00-04.00 น. ตามที่
เสนอข่าวไปแล้ว

● มหาเศรษฐียังไม่ได้รับ จม.
บรรดาเศรษฐีไทยที่ติดอันดับ 1-20
ตามการจัดอันดับเรตติ้งของนิตยสารฟอร์บส์เมื่อ
ต้นปี 2563 ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ประกาศจะทำความดีเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ว่าจะสนับสนุนรัฐบาลอย่างไรได้บ้างเพื่อแก้ไขปัญห
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่างให้สัมภาษณ์
ผู้สื่อข่าวเป็นเสียงเดียวกัน เมื่อวันที่ 18 เม.ย. ว่า
ขอให้นายกรัฐมนตรีมีหนังสือไปถึงพวกเขาก่อน
เขาจึงจะสามารถให้ความเห็นได้ที่ผ่านมาผู้ที่มีกำลัง
และความสามารถ บริจาคเงินและอุปกรณ์ต่างๆให้แก่
รัฐบาล รวมทั้งโรงพยาบาลต่างๆเป็นจำนวนมากแล้ว
เช่น ซีพี ของกลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ บริหารงาน

โดยตระกูลเจียรวนนท์ บริจาคเงินไปแล้ว 377 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีซีพีเอฟนำอาหารไปแจกจ่ายแก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ 88 แห่ง เช่นเดียวกับเซเว่น อีเลฟเว่น มอบเงิน 77 ล้านบาท เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ 77 โรงพยาบาล พร้อมมอบชุด PPE จำนวน 10,000 ชุดให้ 5 โรงพยาบาลใหญ่

● หลายตระกูลช่วยสังคมอยู่แล้ว

สำหรับมหาเศรษฐีไทยที่ได้รับบริจาคเงินและอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและหน่วยงานรัฐระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เท่าที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐรวบรวมได้ เช่น บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ของตระกูลศิริวัฒนภักดี บริจาคแอลกอฮอล์ให้แก่สภากาชาดไทยและศูนย์ปฏิบัติการ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน ยังบริจาคเงิน 24 ล้านบาท พร้อมอาหารเครื่องดื่ม ผ่านสภากาชาดเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ทั่วประเทศด้วยเช่นเดียวกับ บมจ.กอล์ฟเอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ของตระกูลรัตนาวะดี บริจาคเงิน 34 ล้านบาทให้ 5 โรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลรามาริพิตี 20 ล้านบาท โรงพยาบาลตำรวจ 5 ล้านบาท โรงพยาบาลราชวิถี 4 ล้านบาท สถาบันบำราศนราดูร 4 ล้านบาท และสถาบันโรคทรวงอกอีก 1 ล้านบาท

● ส่วนใหญ่ รพ.-บุคลากรการแพทย์

ขณะที่ถึงเพาเวอร์ ของตระกูลศรีวัฒนประภา โดยมูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา มอบเงิน 45 ล้านบาท แก่ 3 หน่วยงานคือ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข 5 ล้านบาท สถาบันบำราศนราดูร 20 ล้านบาท และ โรงพยาบาลรามาริพิตีอีกวันพฤหัสบดี 20 ล้านบาท กลุ่มเซ็นทรัล โดยตระกูลจิราธิวัฒน์ มอบเงิน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 30 ล้านบาท ให้แก่ 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ และสนับสนุนห้องพักของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ให้ผู้บริหารและอาจารย์แพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยทั่วไปของโรงพยาบาลตำรวจพักฟรีเป็นต้น

● ซีพีเอ็นไม่มีขึ้นราคาสินค้า

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วประเทศหลายมิติ หนึ่งในปัญหาสำคัญขณะนี้คือ ประชาชนตื่นตระหนกแก่กักตุนสินค้าอุปโภคและบริโภค จนหน้าเกรงว่าสินค้าสำคัญขาดตลาดและราคาสูงขึ้น มีรายงานว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักในบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะด้านผู้ผลิตและจำหน่ายอาหาร ขอรับประกันว่า คนไทยจะมีอาหารเพียงพอโดยไม่ขาดแคลน นายธนินท์



เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กำชับและมีนโยบายชัดเจนว่า “ประเทศเดือดร้อนเราต้องช่วยเหลือ” ถือเป็นบทบาทสำคัญของภาคเอกชนสนับสนุนภาครัฐก้าวข้ามผ่านภาวะวิกฤติไวรัสโควิด และมอบนโยบายอย่างเข้มงวดให้จำหน่ายสินค้าทุกอย่างราคาเดิม ห้ามปรับขึ้นราคาเพื่อช่วยเหลือประชาชนพร้อมนำบทเรียนและประสบการณ์ของซีพีในจีน โดยเฉพาะที่เมืองอู่ฮั่น มาเป็นกรณีศึกษา หัวใจสำคัญคือ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนต้องผนึกกำลังสร้างความเชื่อมั่นว่าอาหารมีเพียงพอ

● เอกชนหนุนตั้งเศรษฐกิจระดมสมอง

ด้านนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเป็นเรื่องดีที่นายกรัฐมนตรีจะเชิญกลุ่มมหาเศรษฐีหรือกลุ่มคนมีรายได้สูงที่มีความรู้ความสามารถเรื่องธุรกิจ มาระดมความเห็นเพื่อมาฟื้นฟูประเทศร่วมกัน รวมทั้งแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มคนมีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง สิ่งสำคัญที่สุด กลุ่มบุคคลที่นายกฯเชิญมา ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ไม่ใช่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวัง

● แนววางแผนฟื้นฟูหลังไวรัสสงบ

“สำหรับแนวทางการฟื้นฟูประเทศในระยะต่อไป เป็นเรื่องที่สำคัญมาก แบ่งเป็นการฟื้นฟูในประเทศ เช่น เน้นการใช้สินค้าในประเทศไทย การใช้นวัตกรรมต่างๆ การสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการถูกจ้าง เกษตรกร การอำนวยความสะดวกการทำธุรกิจ โดยใช้ระบบออนไลน์เข้ามาเพื่อลดต้นทุนและ

▲ ไม่ทิ้งกัน นางยุพา ชัยขวัญ เจ้าของโรงแรมตันอ้อยแกรนด์ เขตเทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ร่วมกับกลุ่มเพื่อน นำชาวกล่องมาแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบไวรัสโควิด-19 โดยใช้เวลาในการแจกเพียง 20 นาที หมดเกลี้ยงในหริบตาเพราะมีประชาชนจำนวนมากมายืนรอเข้าแถวตั้งแต่เช้า

การฟื้นฟูการค้าการลงทุนจากต่างประเทศ เช่น การหาตลาดส่งออกเพิ่มเติม การสร้างความเชื่อมั่นในการดึงดูดลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ” ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าว

● คลังจ่ายเยียวยาแล้ว 3.2 ล้านคน

นายสรณแสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ว่า ตั้งแต่ วันที่ 8 เม.ย. เป็นต้นมา จ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ต่อเนื่องทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ วันที่ 17 เม.ย. จ่ายเงินให้ผู้ลงทะเบียนไปแล้ว 3.2 ล้านคน และมีกำหนดจะจ่ายเงินในวันจันทร์และอังคาร สัปดาห์หน้าอีก 900,000 คน รวมเป็น 4.1 ล้านคน คิดเป็นเงินกว่า 20,000 ล้านบาท

● ตามตรวจสอบสิทธิ์ถึงบ้าน ตจว.

“คาดว่าวันที่ 19 เม.ย.นี้ กระทรวงการคลังสามารถตรวจสอบผู้ลงทะเบียน 27.7 ล้านคนแล้วเสร็จ และจะเปิดให้บททวนสิทธิ์กลุ่มคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์วันที่ 20 เม.ย. ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ส่วนกลุ่มที่ขอยกสารเพิ่มเติม 5 ล้านคน ส่งหลักฐาน

มาให้กระทรวงการคลังแล้ว 3.6 ล้านคน หลังยื่น ทบทวนสิทธิแล้ว กระทรวงการคลังนำข้อมูลผู้ขอ ทบทวนสิทธิแยกเป็นจังหวัดส่งข้อมูลให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดช่วยบริหารจัดการ ส่งทีมไปตรวจสอบผู้ขอ ทบทวนสิทธิแม้ทำงานใน กทม.แต่กลับไปอยู่บ้าน ตำบลจังหวัด เพราะสถานประกอบการใน กทม.ถูก สั่งปิดสามารถนัดทีมตรวจสอบไปพบที่ต่างจังหวัด ได้ เจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่จะติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อ ส่งรูปถ่าย 3 ภาพมายังส่วนกลาง ประกอบด้วยภาพ ของผู้ทบทวนสิทธิ ภาพบัตรประชาชน ภาพร้านค้า หรือการทำงาน หรือรูปที่ผู้ทบทวนสิทธิเคยถ่ายรูป ร้านค้า หรือเอกสารจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่า เป็น หลักฐานขอทบทวนสิทธิ ด้านดีไปสถานที่ทำงานจริงจะจบง่ายขึ้น” โฆษกกระทรวงการคลังกล่าว

● ก็นสิทธิอาชีพก่อสร้างด้วย

นายลวรณกล่าวด้วยว่า กรณีเกษตรกรที่ทำ อาชีพอิสระ ให้ยึดอาชีพปัจจุบัน เช่น ขณะนี้ไม่ได้ ทำอาชีพเกษตรกรแล้ว แต่ทำอาชีพขับแท็กซี่ ให้ แนบหลักฐานใบขับขี่สาธารณะ กระทรวงการคลัง กำลังหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า จะ ให้สิทธิรับเงินเยียวยา 5,000 บาทในกลุ่มเกษตรกร ที่ทำอาชีพอิสระ และไปตัดสิทธิการเป็นเกษตรกร ขณะนี้การช่วยเหลือเกษตรกรยังไม่สรุปว่าช่วยอย่างไร ส่วนกลุ่มก่อสร้างที่ก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังระบุว่าไม่ช่วยนั้น หากมีหลักฐานว่าบริษัทปิดจากผล กระทบโควิด ขอให้มาทบทวน กระทรวงการคลัง จะพิจารณาคืนสิทธิให้

● ดีอีเอสกล่อมค่ายมือถือลดราคา

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รว.ดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส)เผยว่า กระทรวงดีอีเอส และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อยู่ระหว่างการเจรจาผู้ให้บริการโทรศัพท์ มือถือและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตปรับราคา ค่าบริการลงเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชน ภาวะวิกฤติโรคระบาดไวรัสโควิด-19 หวังว่าจะได้ รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการ โทรคมนาคม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ แต่ละกระทรวงไปหามาตรการดูแลแบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่ายประชาชนช่วงวิกฤติโควิดกระทรวงดีอีเอส ฐานะกำกับดูแลด้านดิจิทัล มีแนวคิดให้ค่ายมือถือ ลดราคาค่าบริการลงจากก่อนหน้านี้ให้ใช้เน็ตฟรี 100 นาที 10 กิกะไบต์ และเพิ่มความเร็วเน็ตบ้านเป็น 100 เมกะไบต์ เพื่อส่งเสริมการทำงานที่บ้านช่วยลดการ แพร่ระบาด เห็นได้จากยอดผู้ติดเชื้อลดลงต่อเนื่อง

● แย้มรอข่าวดีวันที่ 20 เม.ย.

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.กล่าว ว่า กสทช.หารือกับค่ายมือถือถึง 2 ครั้งแล้ว เพื่อให้ปรับลดอัตราค่าบริการลง เพื่อแบ่งเบาภาระค่า ใช้จ่ายประชาชน ค่ายมือถือเห็นด้วยในหลักการ และที่ผ่านมามีออกแพ็คเกจราคาถูกลงให้ประชาชนแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอ จึงขอให้ค่ายมือถือปรับลดราคา ลงอีก ค่ายมือถือนำเงื่อนไขของ กสทช.ไปพิจารณา ทบทวนแล้ว วันจันทร์ที่ 20 เม.ย.จะแถลงข่าวถึง การปรับลดราคาดังกล่าว กสทช.มั่นใจว่า ค่ายมือถือ จะต้องปรับลดราคาลงอย่างแน่นอน เพราะเป็นการ ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนมากใน ภาวะวิกฤติโควิด-19

● พาณิชย์จับแมสก์-เจล 19 ราย

นางลลิตา จิระนันท์ประวัติ รองโฆษกกระทรวง พาณิชย์ เผยผลการปฏิบัติการกรณีสินค้าอุปโภค บริโภคและเวชภัณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์ว่า วันที่ 17 เม.ย.63 กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 2542 สามารถ จับกุมผู้กระทำความผิดกรณีหน้ากากอนามัยเจลล้างมือ และแอลกอฮอล์ 19 ราย แบ่งเป็น กรุงเทพฯ 3 ราย และต่างจังหวัด พบผิด 16 ราย ส่งผลคดีการจับกุม ผู้กระทำความผิดสูงจนถึง 361 ราย แยกเป็นกรุงเทพฯ 163 ราย และต่างจังหวัด 198 ราย

● ลำดำนินคดีเด็ดขาดต่อไป

“กระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้าติดตาม ตรวจสอบและจับกุมผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ต่อไป จะตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัยเจลล้างมือ และแอลกอฮอล์ รวมถึงสินค้าที่ไม่ได้เป็นสินค้า ควบคุม เช่น ไข่ไก่ หากพบขายเกินราคาควบคุม และแพงเกินจริง มีการกักตุนสินค้า หรือเอาเปรียบ ประชาชน จะดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด เพราะถือว่าเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นในสถานการณ์ การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 หากประชาชน พบเห็นการกระทำความผิด ร้องเรียนได้ที่สายด่วน กรมการค้าภายใน โทร.1569 สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด” นางลลิตากล่าว

● กงขนานมิตรชูได้ขาดเชยเพิ่ม

กรณีบริษัท มิตรบุษิณี อีเล็คทริก คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.ชลบุรี เลิกจ้าง ลูกจ้างกว่า 1,000 คน มีผลเมื่อวันที่ 16 เม.ย.ที่ ผ่านมา ต่อมาเมื่อวันที่ 18 เม.ย.นายทศพล กฤต วรศิวามานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เผยว่า มอบหมายให้ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า เป็นการเลิกจ้างลูกจ้าง

กลุ่มรับเหมาค่าแรงจากบริษัทรับเหมาค่าแรง 7 บริษัทรวม 1,119 คน มีผลตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. บริษัทปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน จ่ายค่า บอกล่าวล่วงหน้ากว่า 6 ล้านบาทและค่าชดเชย กว่า 30 ล้านบาท โอนเข้าบัญชีลูกจ้าง นอกจากนี้ ยังได้สิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีว่างงานจาก การถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทนร้อยละ 70 ของค่า จ้าง เป็นเวลาไม่เกิน 200 วัน เป็นการได้รับสิทธิ ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากมาตรการบรรเทาผลกระทบ จากสถานการณ์เศรษฐกิจของกระทรวงแรงงานที่ปรับ เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ได้รับเงินกรณีว่างงานเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 50 ไม่เกิน 180 วัน เป็นร้อยละ 70 ไม่เกิน 200 วัน

● นัดไตสวนคดีจ่ายเยียวยา 5 พัน

ตุลาการศาลปกครอง นัดไตสวนนายอนุรักษ์ เจนตวนิชย์ หรือฟอร์ด เส้นทางสีแดงผู้ก่อตั้งพรรค เส้นทางสีแดง นำสมาชิกพรรคและประชาชนยื่น ฟ้องกระทรวงการคลังต่อศาลปกครอง ขอให้มีคำสั่ง ให้รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทจากโครงการ เราไม่ทิ้งกัน กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก การระบาดของเชื้อโควิด-19 ทุกคน รวมทั้งผู้ที่ ถูกระบบลงทะเบียนโครงการดังกล่าวปฏิเสธ หนังสือ นัดไตสวนลงวันที่ 17 เม.ย.2563 ระบุว่า ศาลพิจารณาคำฟ้องและคำขอผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริง ยังไม่ชัดเจนเพียงพอจะมีคำสั่งฟ้อง สั่งให้ผู้ฟ้องคดี ไปให้ถ้อยคำต่อศาลวันที่ 20 เม.ย.เวลา 09.00 น. ที่ศาลปกครองกลาง ชั้นสองห้องไตสวน 3 ทั้งนี้ ให้ผู้ฟ้องนำเอกสารหรือพยานหลักฐาน ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการประกอบอาชีพและข้อมูลนายจ้าง ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีประกอบอาชีพตามที่ได้ กล่าวอ้างมาในคำฟ้อง และได้รับผลกระทบจากการ แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมรับรองความ ถูกต้อง 2 ชุดยื่นต่อศาลวันที่ไตสวนด้านนายอนุรักษ์ หลัง ได้รับคำสั่งศาล โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ “ฟอร์ด เส้นทางสีแดง” ระบุว่า หากขณะคดีนี้จะเป็มาตรการ รัฐบาลต้องจ่ายเงินให้ประชาชนหลายล้านคน

● ผบก.ทล.มอบถุงยังชีพโคราช

พล.ต.ต. ชัช สุภักดิ์ ผบก.ทล. มอบ ผ.ต.ท. ตระกูล สิริยะเสถียร รอง ผกก.6 บก.ทล. และ พ.ต.ท. วิษณุ คำโนม่วง สารวัตรตำรวจทางหลวงนครราชสีมา ลงพื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา แจกจ่ายถุงยังชีพ ให้ตำรวจทางหลวง แม่น้ำบ้านตำรวจ อาสาสมัคร ผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนในพื้นที่ที่เดือดร้อน จากพิษโควิด-19 ตามนโยบาย “เราจะผ่านวิกฤติ โควิด-19 ไปด้วยกัน คนไทยไม่ทิ้งกัน” ของ พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผบช.ก. ในอุ้งยังชีพมี ข้าวสาร 8 กก. อาหารแห้งสำหรับยังชีพเจลล้างมือ

หน้ากากอนามัย ทั้งหมด 300 ชุด เน้นการลงพื้นที่ชุมชนที่เดือดร้อนขาดแคลน

● มท.3 เยี่ยมจุดคัดกรองบึงกาฬ

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 ถนนมิตรภาพสายบึงกาฬ-หนองคาย บ้านปากคาด หมู่ 1 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ให้กำลังใจรวมถึงมอบสิ่งของจำเป็นในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนายสนธิ ขาวสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้การต้อนรับ นายทรงศักดิ์เผยว่า จ.บึงกาฬเป็นจังหวัดเดียวในภาคอีสานที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรการของทางรัฐบาล การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ตรวจสอบการเข้า-ออกอย่างเคร่งครัด

☆ มีต่อหน้า 15

ยังไม่ตอบสนอง ☆ ต่อจากหน้า 14

● คนหาที่ใหญ่แห่รับแจกอาหาร

ธารน้ำใจจากคนไทยยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง เริ่มที่บริเวณหน้าโรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ เขตเทศบาลเมืองคองหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประชาชนจำนวนมากยื่นต่อแถวเพื่อรอรับอาหารฟรี อาทิ ข้าวกล่อง ผักต้ม และผลไม้ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยดูแลเพื่ออำนวยความสะดวก แต่มีเหตุขุขุมข้างเพราะประชาชนเข้ามาเบียดเสียดและแย่งกัน นางยุพา ชัยขวัญ เจ้าของโรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ กล่าวว่า

ร่วมกับกลุ่มเพื่อนทำอาหารแจกฟรีทุกวันเสาร์ ต้องการที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 แม้ว่าโรงแรมจะหยุดให้บริการแต่อยากช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน โดยในวันนี้มีประชาชนมาขอรับอาหารเป็นจำนวนมากใช้เวลาแจกไม่ถึง 20 นาที ทุกอย่างก็หมดเกลี้ยงและมีบางคนที่มาไม่ทัน

● ชาวสำโรงโดนข่าวปลอม

ส่วนบริเวณซอยด้านสำโรง 1 ถนนศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ มีชาวบ้านจำนวนมากหลยร้อยคนมายืนต่อแถวรอ หลังมีข่าวลือว่านางสมพร จรุงเรืองกิจ ประธานมูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา มารดานายธนาธร จรุงเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จะเดินทางมาแจกเงินให้ประชาชนตลอดทั้งวันมีประชาชนต่างทยอยเดินทางมากันเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด ต่อมานางชนาพรณ จรุงเรืองกิจ รองประธานมูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา โทสต์เฟซบุ๊กยืนยันว่า เรื่องดังกล่าวเป็นข่าวปลอม มูลนิธิฯไม่มีแผนจะไปแจกเงินในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมฝากไปยังคนปล่อยข่าวว่าอย่าซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน

'จรินทร์'จับมือเอกชนดันค้าข้าว

เมื่อวันที่ 18 เมษายน นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานร่วมหารือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าข้าวในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเยี่ยมชมขั้นตอนการบรรจุถุงข้าวสาร การเตรียมส่งมอบข้าวสารลงเรือเพื่อส่งออกต่างประเทศว่า กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาติดตามสถานการณ์ข้าวกับผู้แทนของเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว โรงสีผู้ประกอบการข้าวถุง และผู้ส่งออก ซึ่งกระทรวงเกษตรฯรายงานว่าผลผลิตข้าวในฤดูกาลผลิตปี 2562/63 จะมีปริมาณข้าวสาร 18-18.8 ล้านตัน ขณะที่ผู้ส่งออกตั้งเป้าหมายส่งออกทั้งปี 2563 ประมาณ 7.5 ล้านตัน และการบริโภคและการแปรรูปภายในประเทศรวม 8 ล้านตัน ซึ่งปริมาณผลผลิตพอเพียงกับบริโภคและส่งออก แม้มีภาวะแล้งบ้าง

นายจรินทร์กล่าวว่า สำหรับราคาข้าวเปลือก เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแจ้งว่าข้าวสดช่วงนี้ราคาอยู่ที่ 9,500 บาทต่อตัน หากข้าวเปลือกความชื้นมาตรฐาน 15% อยู่ที่ราคา 10,200-11,000 บาทต่อตัน ถือเป็นราคาสูงสุดในรอบ 10 ปี ส่วนราคาข้าวถุง มีผู้ประกอบการ

เข้าโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ตั้งแต่ 8-30.5% ขึ้นอยู่กับชนิดและยี่ห้อ ในด้านส่งออกที่สมาคมผู้ส่งออกตั้งเป้าไว้ 7.5 ล้านตัน ก็สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศประสานงานกับผู้ส่งออกอย่างใกล้ชิด ร่วมจัดทำแผนและรายงานตัวเลขการส่งออกทุกวัน เพื่อไม่ให้การส่งออกกระจุกตัวอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่ง

“กระทรวงพาณิชย์จะร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกเดินหน้ารักษาตลาดข้าวเดิม พร้อมกับเปิดตลาดใหม่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการฟื้นฟูตลาดเก่าที่ได้เสียไป เช่น อิรัก แต่สถานการณ์ในอิรักยังไม่ปกติ รวมทั้งสถานการณ์โควิดแทรกเข้ามาจึงทำให้แผนงานนี้ต้องหยุดชะงักไปชั่วคราว แต่เมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติจะเร่งดำเนินการ” นายจรินทร์กล่าว

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เปิดเผยว่า ขอขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้ทำนโยบายประกันรายได้ให้กับชาวนา ทำให้ชาวนาได้รับราคาข้าวที่เป็นธรรมและสูงเป็นที่พอใจของเกษตรกรชาวนามาก ตั้งแต่มีนโยบายประกันรายได้ ชาวนาได้รับราคาที่สูงสุดในรอบ 10 ปี จากสมัยก่อนราคาข้าวสูงสุดอยู่ที่ 6,000-7,000 บาทต่อตัน มาเป็นราคา 9,500-9,700 บาทต่อตัน ในตอนนี้

ไทยดีขึ้นรอบ3สัปดาห์ไร้คนตาย 'วิชญ์' แจงไม่ได้ขอเงิน20เศรษฐี 'ธนกร' ยันทวนสิทธิ์เฉพาะที่เว็บ 'สีเขียว-แมทธิว' ได้กลับบ้าน

ไทยดีขึ้น (ต่อจากหน้า 1)

ความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศไทย ประจำวันที่ 18 เม.ย. 63 ตามรายงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ถือว่าเป็นข่าวดีของประเทศไทย หลังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตใหม่จากการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งกับนับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 3 สัปดาห์ ที่ไทยไม่พบผู้เสียชีวิตในรอบ 24 ชม.

รอบ3สัปดาห์ไร้คนตาย

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 18 เม.ย. 63 ว่า ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 33 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 2,733 ราย และเป็นวันแรกในรอบเกือบ 3 สัปดาห์ ที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม นับตั้งแต่ 26 มี.ค. 63 โดยสรุปยอดเสียชีวิตคงเดิม คือ 47 ราย

สำหรับผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลมีทั้งสิ้น 899 ราย รักษาหายเพิ่ม 98 ราย รวมรักษาหายแล้ว 1,787 ราย รวมผู้เสียชีวิตสะสม 47 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 1,787 ราย ทั้งนี้ ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 33 ราย ใน 3 จังหวัด เข้ารับการรักษาในกรุงเทพมหานคร 30 ราย, กระบี่ 2 ราย และ นนทบุรี 1 ราย

อัตราตายไทยน้อยมาก

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ผู้เสียชีวิตทั้ง 47 ราย พบว่า อัตราป่วยตายอยู่ที่ 1.7 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าต่ำกว่าประเทศอื่น แสดงถึงศักยภาพด้านสาธารณสุขของประเทศ เป็นสัญชาติไทย 87 เปอร์เซ็นต์ อายุเฉลี่ย 57 ปี ต่ำสุด 28 ปี สูงสุด 85 ปี ในคนอายุน้อยไม่มีเสียชีวิตเลย ตั้งแต่อายุ 0-19 ปี ส่วนกลุ่มอายุ 50-59 ปี เสียชีวิตสูงสุด 14 ราย ผู้ชายเสียชีวิตมากกว่าผู้หญิง

ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวร่วม คือ เบาหวาน มากที่สุด 43 เปอร์เซ็นต์ ความดันโลหิต

สูง 38 เปอร์เซ็นต์ ปัจจัยเสี่ยง คือ สัมผัสผู้ป่วยยืนยันมากที่สุด 9 ราย สถานที่แออัด เช่น สถานบันเทิง ร้านอาหาร บาร์ดี บ่อน 9 ราย ดังนั้น ที่มีข่าวการไปรอรับบริจาคชิ้นแออัดกันจำนวนมาก จึงเป็นความเสี่ยงทั้งสิ้น ส่วนอาชีพเสี่ยง เช่น ช่างรถสาธารณะ มี 7 ราย

กทม.ป่วยสะสมอันดับ 1

นายแพทย์ทวีศิลป์ ยังเผยอีกว่า ปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รักษาสะสมมากที่สุด (1,401 ราย) ตามด้วยภูเก็ต (192), นนทบุรี (150), สมุทรปราการ (108), ยะลา (99), ปัตตานี (87), ชลบุรี (81), สงขลา (56), เชียงใหม่ (40) และ ปทุมธานี (33) โดยอยู่ระหว่างการสอบสวนอีก 68 ราย โดยยังมี 9 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการรับรักษาผู้ป่วย ได้แก่ กำแพงเพชร, ชัยนาท, ตราด, น่าน, บึงกาฬ, พิจิตร, ระนอง, สิงห์บุรี และ อ่างทอง

29 จังหวัดปลอดเชื้อแล้ว

โฆษก ศบค. กล่าวว่า สำหรับจังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยใหม่ในช่วง 14 วัน (4-17 เมษายน) มีด้วยกัน 29 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์, แพร่, แม่ฮ่องสอน, กาญจนบุรี, กาฬสินธุ์, จันทบุรี, นครนายก, นุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, ราชบุรี, ลพบุรี, ลำพูน, ศรีสะเกษ, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สุโขทัย, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี, ระยอง และ ตราด

ห่วงสุขภาพคนแห่รับบริจาค

โฆษก ศบค. ระบุ ท่านที่มีใจเป็นกุศลเป็นบุญอยากบริจาคให้ประชาชน ต้องมีระบบที่ดีจากวันนี้ไปอีก 7-14 วัน ทุกคนที่อยู่ในภาพนี้ (รับสิ่งของบริจาคหน้าวัดคอนเมื่อง) ต้องเฝ้าระวังตัวเองอย่างดี เพราะท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้ว ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อไม่ให้เกิด Super Spreader สิ่งของ อาหาร ที่ท่านได้มา จะมีค่ามากที่สุดเมื่อกินตอนที่สุขภาพยังแข็งแรงดี หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ให้รีบไปพบแพทย์

โควิดลดอุบัติเหตุสงกรานต์

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ยังกล่าวว่า หลังจากประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตั้งแต่เดือน มี.ค. เป็นต้นมา พบว่าการเดินทางต่างๆ ลดน้อยลงทุกช่องทาง ทั้งถนน รางน้ำ และอากาศ ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือ แต่การทำให้การเดินทางเป็นศูนย์คงยาก ต้องเดินทางกันบ้างเพื่อการขนส่งสินค้า ฯลฯ แต่ลักษณะตัวบุคคลขอให้ลดลง จะปลอดภัยที่สุด คือ การอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

สงกรานต์ที่ผ่านมาจะมีการรายงานเรื่องของอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตราย ส่วนปี 2563 เป็นสงกรานต์ที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉิน ทำให้คนที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง โดยพบว่า ปี 2561 มีการบาดเจ็บ 28,993 ราย รักษาในโรงพยาบาล 4,000 กว่าราย เสียชีวิต 487 ราย

ส่วนปี 2562 มีผู้บาดเจ็บ 30,212 ราย เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 5,000 กว่าราย เสียชีวิต 517 ราย ส่วนปี 2563 มีผู้บาดเจ็บ 9,764 ราย ลดลงไป 1 ใน 3 รักษาในโรงพยาบาลเหลือ 1,700 ราย ถือว่าทำให้ภาระงานบุคลากรทางการแพทย์ดีขึ้นมาก จะได้มีเตียงไว้เผื่อดูแลผู้ป่วยโควิดแทน ส่วนเสียชีวิตลดลงเหลือ 150 ราย ซึ่งเป็นภาพที่พึงปรารถนามากๆ

“แบบนี้ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินทุกปีหรือไม่ ก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น เพราะชุดปฏิบัติการสามารถปรับได้ถ้ามีความจำเป็น การต้องเขย่า ตี๋ม เสพอะไร ช่วงสงกรานต์จะเป็นเหตุตรงนี้หรือไม่ ต้องมาช่วยกันลดลง เป็นผลจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากโควิด-19 ซึ่งในนี้ก็มีเสีย ในเสียก็มีดี เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นสอนอะไรเราบ้าง สงกรานต์เรารักษาชีวิตคนได้ถึง 300 กว่าคนให้อยู่กับเราได้” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

ป่วยทั่วโลก 2.2 ล้านคน

ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ เวลา 17.30 น. (เวลาไทย) ของวันที่ 18 เม.ย. 63 ตามการรายงานของเว็บไซต์ worldometers.info/coronavirus/ พบว่า จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก มีแล้วทั้งสิ้น 2,261,034 คน เสียชีวิตแล้ว 154,726 คน และรักษาหายกลับบ้านแล้ว 578,959 คน

ขณะที่สหรัฐอเมริกายังมียอดผู้เสียชีวิตและติดเชื้อสะสมมากที่สุดในโลก โดยเสียชีวิตรวมถึง 37,175 คน และติดเชื้อแล้วกว่า 710,272 ราย ขณะที่อันดับของประเทศที่พบจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมรองมา มีดังนี้ สเปน 190,839 คน, อิตาลี 172,434 คน, ฝรั่งเศส 147,969 คน, เยอรมัน 141,397 คน, สหราชอาณาจักร 108,692 คน และ จีน 82,719 คน

รัฐจ่อช่วยพยช.ลดค่าโทร.

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รว.ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า

กระทรวงดิจิทัลฯ รับผิดชอบงานด้านการติดต่อสื่อสารของประเทศ มีแนวคิดที่จะช่วยลดภาระค่าโทรศัพท์ของประชาชน โดยจะหารือกับ กสทช. และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือรายต่างๆ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าโทรศัพท์ของคนไทยให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะช่วงที่ประชาชนต้องอยู่บ้าน และไม่สะดวกในการเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปมาหาสู่กัน

หลังจากนั้น ร่วมกับ กสทช. ให้ฟรีอินเทอร์เน็ต 10 GB และเพิ่มความเร็วของเน็ตบ้านเป็น 100 mbps เพื่อส่งเสริมการทำงานที่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ร.ว.ดีเอส ข่าว่า กระทรวงดิจิทัลฯ ตระหนักถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนทุกสาขาอาชีพในช่วงนี้ จึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือดูแลทุกคนให้ดีที่สุด โดยในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาได้ดำเนินการหลายเรื่อง เช่น จัดทำแอปติดตามตัวกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ "AOT Airports", แอปให้ความรู้ประชาชน "Card2U", แอปช่วยลดความเสี่ยงของแพทย์พยาบาล "หมอชนะ" ระบบ AI สำหรับ รพ. ช่วยในการวินิจฉัยโรค และตู้ Test station ช่วยคัดกรองโควิด จัดส่งหน้ากากอนามัยผ่านไปรษณีย์ไทยไปยังกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ และการจัดการกับข่าวปลอม เพื่อลดความสับสนตื่นตระหนกในสังคม เป็นต้น

หมอชี้ฝนทำโควิดน่ากลัว

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า เมื่อประเทศไทยเข้าสู่หน้าฝน มีโอกาสที่เชื้อโควิด-19 จะกลับมาระบาด โดยหากพิจารณาจากปัจจัยหนึ่งคือ ปัจจุบันนี้ถ้าเราเป็นหวัดเรารีบไปหาหมอแน่ ถ้าเป็นโควิดเรามีโอกาสตรวจเจอเยอะ แต่พอหน้าฝนคนจำนวนหนึ่งจะคิดว่า เป็นหวัด เลยไม่ไปตรวจ แต่ถ้าเขาเป็นโควิดระหว่างนั้นเขาแพร่กระจายได้

"ปัจจัยที่สอง คือ ณ วันนี้เราตรวจคนไข้เราไปประมาณ 1,440 รายต่อ 1 ล้านคน ถ้า

ถึงตอนนั้นพอเป็นหวัดเราจะแยกไม่ได้ ตอนที่เราเตรียมการแล้วนะครับ เราเตรียมน้ำยาปูพรมตรวจให้ได้ 2.5 หมื่นรายต่อวัน"

ทวนสิทธิ์พันธบัตรที่เว็บเท่านั้น

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังจ่ายเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์คัดกรองแล้ว จำนวน 3.2 ล้านคน มีเม็ดเงินถึงมือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้ว จำนวน 1.6 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังจะเปิดให้ผู้ไม่ผ่านการคัดกรองได้ยื่นทบทวนสิทธิ์ ในวันที่ 20 เม.ย. 63 นี้ ผ่านช่องทางออนไลน์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น โดยขอความกรุณาพี่น้องประชาชน ไม่ต้องเดินทางมาที่กระทรวงการคลัง เนื่องจากหากพี่น้องประชาชนเดินทางมาจะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

"ผมทราบว่าเป็นวันจันทร์นี้จะมีพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จำนวนหนึ่ง จะมายื่นขอทบทวนสิทธิ์ที่กระทรวงการคลัง ขอชี้แจงว่า ไม่จำเป็นต้องเดินทางมา เพราะกระทรวงการคลังให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ทางออนไลน์เท่านั้น"

กีฬาอาชีพพลอแซ่ไรคนดูรัฐชดเชยค่าตัว

สืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 63 ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุม มีรายงานเพิ่มเติมว่า ในประเด็นสำคัญซึ่งภายในที่ประชุมได้หารือกัน เรื่องบริษัทกีฬาอาชีพภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สมาคมสโมสร นักกีฬา บุคลากร ผู้จัดการแข่งขัน รายการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่างการพิจารณาประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งหมดแล้วจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ 320 ล้านบาท นั้น ได้มีการสรุปปัญหา และแนวทางการ

แก้ไขเพื่อวงการกีฬาไทยหลายประการ

ทั้งนี้เมื่อมีการปิดสนามกีฬา ปิดสนามแข่งขัน จัดจัดการแข่งขัน ทำให้รายการที่ได้รับอนุมัติแล้วทั้งหมด งบประมาณปี 2563 ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ตั้งแต่ มี.ค.-ก.ย. รวมถึงนักกีฬาไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ อีกทั้งยังไม่สามารถจัดอบรมสัมมนาตามแผนต่างๆ ได้

ที่ประชุมได้มีแนวทางการแก้ปัญหา โดยตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกีฬาอาชีพที่สามารถดำเนินการได้โดยใช้ระเบียบเดิมและกรอบวงเงินเดิมที่อนุมัติไปแล้วแต่รายการ เสนอให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพ มีมติปรับแผนจัดการแข่งขัน การเข้าร่วมการแข่งขันของนักกีฬา การพัฒนาบุคลากร ตามระเบียบเดิมที่คณะกรรมการพิจารณาให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพพิจารณาอนุมัติแล้ว โดยให้ปรับเปลี่ยน การขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือด้านอื่นๆ เนื่องจากจัดการแข่งขันไม่ได้ตามระเบียบที่มีอยู่เช่น

ด้านผู้จัดการแข่งขัน ให้หรือควรดำเนินการกิจกรรมการประชาสัมพันธ์กีฬาอาชีพ กิจกรรมการให้ความรู้กีฬาอาชีพ อบรมออนไลน์ กิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพตามชนิดกีฬานั้นๆ โดยให้นักกีฬา บุคลากร ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับผลตอบแทนเป็นค่าวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ค่าตัวนักกีฬา ตามระเบียบหรือเหมาจ่าย ขณะที่นักกีฬา บุคลากร การจัดอบรมสัมมนาออนไลน์ โดยให้นักกีฬาหรือบุคลากรได้รับผลตอบแทนในฐานะวิทยากรตามระเบียบหรือเหมาจ่าย

นอกจากนี้เตรียมอนุญาตจัดการแข่งขันแบบไม่มีผู้ชม โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกีฬาอาชีพ โดยใช้ระเบียบเดิม เสนอให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม งบที่เหลือจากรายการที่ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้มาใช้อุดหนุน เนื่องจากผู้จัดการแข่งขันได้จากบัตรเข้าชมและผู้สนับสนุน

รัฐบาลได้ไม่ได้ขอเงินเศรษฐี

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศว่าจะส่งจดหมายเชิญเศรษฐี 20 มหาเศรษฐีไทย ให้มาร่วมมือกันฝ่าวิกฤตโควิด-19 ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจฯ เมื่อเย็นวันที่ 17 เม.ย. 63 ว่า ในส่วนของรายชื่อที่ถูกรายการที่จะส่งจดหมายเชิญนั้น ตนไม่ได้ดูในส่วนนี้ แต่ตนดูในส่วนเนื้อหาของเนื้อหาและข้อความที่จะเขียนในจดหมายเท่านั้น

ส่วนกรณีกระแสในทวิตเตอร์พากันคิดแซวกันว่า เป็นรัฐบาลขอทานนั้น นายวิษณุ กล่าวว่า รัฐบาลไม่ได้ทำหนังสือไปขอเงิน ขอให้ดูข้อความในจดหมายว่าเราเขียนไปขออะไร แต่ยืนยันไม่ได้ไปขอเงิน อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์หน้าทุกอย่างจะชัดเจน เพราะนายกฯ จะเป็นผู้ดูในรายละเอียดทั้งหมด

รับพันชวดเงินเยียวยาเกษตรกร

สถิติผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก
(ล่าสุดวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563)
ติดเชื้อทั่วโลก : 2,233,566 คน
เสียชีวิต : 151,455 คน/รักษาหาย 563,167 คน
ติดเชื้อในไทย : 2,733 คน/เสียชีวิต : 47 คน
วันที่ 18 เม.ย. 63 ติดเพิ่ม : 33 คน

นายลวรรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กรณีเกษตรกรทำอาชีพอิสระ ให้ยึดอาชีพปัจจุบัน เช่น ขณะนี้ไม่ได้ทำอาชีพเกษตรกรแล้ว แต่ทำอาชีพซัฟแท็กซ์ ก็ให้แนบหลักฐานใบซัฟซัฟสารณะ ซึ่งกระทรวงการคลังกำลังหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าจะให้สิทธิ์เยียวยาเกษตรกรที่ทำอาชีพอิสระ และไปตัดสิทธิ์การเป็นเกษตรกร

โดยขณะนี้การช่วยเหลือเกษตรกรนั้นยังไม่สรุปว่าจะช่วยอย่างไร กำลังเตรียมข้อมูลในเรื่องจำนวนเกษตรกร และมาตรการที่จะช่วย ส่วนกลุ่มก่อสร้าง ที่ทางกระทรวงการคลัง ระบุว่าไม่ช่วยนั้น หากมีหลักฐานว่าบริษัทปิดเนื่องจากผลกระทบโควิด-19 นั้น ขอให้มาทบทวน กระทรวงการคลังจะพิจารณาสิทธิ์ให้ ส่วนนักศึกษาทำงานต้องมีหลักฐานว่าประกอบอาชีพจริง

“สี่เตีย-เมทิว” ได้กลับบ้าน

เมทิว ดิน พิธีกรและนักแสดงชื่อดังได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของตัวเอง mathew.deane1 ว่า ทั้งตนและสี่เตียได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว โดยเจ้าตัวระบุว่า “หลังผมและสี่เตีย เข้ารักษาตัวอยู่โรงพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด-19 นานกว่า 30 วัน ตอนนี้งานเราปลอดภัยแล้ว และเราสองคนได้กลับบ้านอยู่ที่บ้านแล้ว และจะทำตามคำแนะนำของคุณหมอทุกอย่าง เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ขอขอบคุณทุกท่านที่กำลังใจที่ส่งมาให้เราทั้งครอบครัวครับ”

ทั้งนี้เจ้าตัวได้รับเชิญขอทราบปฏิบัติที่ควรหมั่นแนะนำว่า “สำหรับเรา ท่านอื่นที่รักษาหายแล้วกลับบ้านแล้ว รวมไปถึงประชาชนทุกคนคือควรใส่หน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่อง, ล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆ, ระวังเรื่องน้ำลาย น้ำมูกและอุจจาระ, เว้นระยะห่างทางสังคม และคุณหมออยากให้เราตามนี้อ่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของทุกคน และช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานได้ง่ายขึ้น”

ไทยไม่พบติดเชื้อจากสิ่งของ

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวสหรัฐอเมริกา ว่า ชาวคนหนึ่งป่วยโควิด ทั้งที่ไม่ได้ออกจากบ้านเลย 3 สัปดาห์ และคาดว่าจะติดจากสินค้าที่คนมาส่งของ

ทั้งนี้กรณีดังกล่าวเป็นรายงานที่เกิดขึ้น

ในสหรัฐฯ โดยถือว่ามีความเป็นไปได้ในการติดเชื้อจากสิ่งของที่ผู้อื่นสัมผัสมาก่อนหน้า เหมือนกับเราสัมผัส ลูกบิดประตู ราวบันได คีย์บอร์ด สิ่งของต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้เพียงคนเดียว ซึ่งในเคสดังกล่าวเมื่อมีการติดตามอย่างละเอียดพบว่า คนส่งสินค้าป่วยเป็นโควิด และไม่ยอมหยุดงาน ทำให้มีโอกาสแพร่เชื้อไปยังคนอื่นๆ ได้

“ประเทศไทยยังไม่พบเคสลักษณะ

เดียวกับสหรัฐฯ ในกรณีนี้ ซึ่งบ้านเรามีการส่งของดีลิเวอรี่น้อยกว่ามาก แต่ประชาชนสามารถป้องกันตัวได้ด้วยการล้างมือบ่อยๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นถุง เป็นพัสดุที่ผ่านมือคนอื่นมาก่อน การป้องกันก็เหมือนกัน คือการล้างมือ สวมหน้ากากผ้า ซึ่งในส่วนของการส่งของมีมาตรการที่กำกับให้รักษาสุขภาพ รักษาสุขอนามัย ล้างมืออยู่เสมอ เพื่อลดการแพร่เชื้อ และหากรู้ตัวว่าป่วยต้องหยุดทำงานโดยทันที”

ทั้งนี้ สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสหรัฐฯ (NIH) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐฯ เปิดเผยผลการศึกษาล่าสุดระบุว่า เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 สามารถอยู่บนพื้นผิวพลาสติกและสแตนเลสได้นานสูงสุดถึง 3 วัน

ทัพเรือหัน 4 พันล.สู้โควิด

พล.ร.ท.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะโฆษกกองทัพเรือ กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลให้ส่วนราชการปรับลดงบประมาณเพื่อนำไปจัดทำร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ...ไปเป็นงบกลาง เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนในการแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นอื่นของรัฐบาล ว่าทางกองทัพเรือมีความพยายามในการบริหารจัดการงบประมาณของกองทัพเรือ ตามที่รัฐบาลสั่งการ

ทั้งนี้ภายหลังหารือโดยมีเสนาธิการทหารเรือ พล.ร.อ.สิทธิพร มาศเกษม เป็นประธาน ได้ข้อสรุปที่นำเรียนขอความเห็นชอบจากผู้บัญชาการทหารเรือแล้ว ตกลงใจว่า กองทัพเรือจะขอเสนอปรับลดงบประมาณลงกว่า 33 เปอร์เซ็นต์ หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 4,100 กว่า ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่มากกว่าที่รัฐบาลตั้งไว้ โดยจะชะลอการดำเนินการโครงการจัดหารเรือดำน้ำ ลำที่ 2 และ 3 ที่แม้จะเป็นการใช้ งบ. ในส่วนของกองทัพเรือเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ งบ. ของกระทรวงทบวงกรมอื่นแต่ประการใด

นอกจากนี้ยังรวมถึงไปถึง การชะลอโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ที่สำคัญต่างๆ รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลไว้ก่อน/ โดยการที่กองทัพเรือได้เสนอขอปรับลดงบประมาณลงกว่า 33 เปอร์เซ็นต์ลง ก็เพื่อสนับสนุนนโยบายของทางรัฐบาลในการนำเงินไปช่วยเหลือประชาชนในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้

สิงคโปร์ผงะติดเชื้อพุ่ง

กระทรวงสาธารณสุข สิงคโปร์ ยืนยันพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 942 รายในรอบ 24 ชม. (18 เม.ย.) ซึ่งเป็นตัวเลขรายวันสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาด โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่รวมกันตามหอพัก

ทั้งนี้รัฐบาล สิงคโปร์ เคยได้รับเสียงชื่นชมจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าเป็น

หนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ด้วยการติดตามและรอยคนที่เคยสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยให้ได้ทุกราย

อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ พบผู้ติดเชื้อใหม่ที่เป็นพลเมืองสิงคโปร์หรือผู้พำนักถาวรเพียง 14 รายในวันที่ 18 เม.ย. 63 แต่ปรากฏว่าเชื้อไวรัสโคโรนาแพร่กระจายเป็นวงกว้างในหมู่แรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่องค์กรสิทธิแรงงานเตือนว่ายังเป็น

“ห่วงโซ่เปราะบาง” ในมาตรการควบคุมโรคของสิงคโปร์ โดยเจ้าหน้าที่สิงคโปร์กำลังเร่งตรวจคัดกรองแรงงานนับหมื่นคนที่อาศัยอยู่ตามหอพักเหล่านี้

ด้านยอดผู้ป่วยใหม่ที่พุ่งทะยานเกือบ 1,000 คน ทำให้ตอนนี้ สิงคโปร์ มีผู้ติดเชื้อโควิดสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 5,992 ราย และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 11 ราย

บริษัทยามะกันจ่อพบวัคซีน

สำนักข่าว ซีเอ็นเอ็น อ้างรายงานของ STAT เว็บไซต์ข่าวด้านการแพทย์ ที่ระบุว่า กิลเลียด ไชเอนเซส (Gilead Sciences) บริษัทเภสัชกรรมสัญชาติอเมริกัน ผลิทยาที่ใช่สำหรับรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้ผลดีเยี่ยมโดยผู้ป่วยที่ได้รับยาตัวนี้สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับยาดังกล่าวมีชื่อว่า “เรมเดซิเวียร์” โดยเมื่อนำไปทดลองใช้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสมีผลส่งผลในด้านบวก โดยหายจากไข้ได้

อย่างรวดเร็ว และระบบการหายใจดีขึ้น ที่สำคัญผู้คนที่เกือบทั้งหมดสามารถออกจากโรงพยาบาลในซิดาโก ได้ไม่ถึงสัปดาห์

รายงานของเว็บไซต์ STAT ระบุว่า โลกทั้งหมดกำลังรอดคอยผลการวิจัยทางคลินิก กิลเลียด และผลออกมาเป็นบวก ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะได้รับอนุมัติจากองค์การอาหารและยา และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ในเร็วๆ นี้ ถ้าหากมีความปลอดภัย และได้ผลดี จะมีการอนุมัติเพื่อใช้สำหรับการต่อสู้กับเชื้อโรคนี้อีก โดยบริษัทกิลเลียด ไชเอนเซส คาดหวังว่าผลการทดสอบน่าจะเสร็จสิ้นในเดือนนี้

ไม่จำกัดโควตาเยียวยา5,000บาท - ย้ำ'ยื่นอุทธรณ์'ออนไลน์เท่านั้น 'คลัง' ลั่นเข้าเกณฑ์จ่ายทุกคน

**'ลวรณ' ชี้อาจขอหลักฐานเพิ่ม
คัดค้านกรณีจ่ายได้ 4.1 ล้านราย**

กรุงเทพธุรกิจ ● "คลัง" ย้ำพร้อมเยียวยา
ทุกคนหากคุณสมบัติเข้าตามเกณฑ์ เตรียมเปิดให้ทบทวนสิทธิเยียวยา 20 เม.ย.นี้ ผ่านระบบออนไลน์ วอนอย่าเดินทางมากระทรวง เหตุเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคโควิด เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบการอุทธรณ์สิทธิเยียวยา เผยอาจต้องขอหลักฐานเพิ่มด้วย มันใจไม่เกิน 2 สัปดาห์รัฐผล ด้าน "ธนกร" วอนกลุ่มเคลื่อนไหวการเมืองหยุดปลุกปั่น ย้ำบ้านเมืองกำลังเผชิญวิกฤติไวรัส

ในวันจันทร์(20เม.ย.) กระทรวงการคลัง จะเปิดให้ประชาชนที่ไม่ได้สิทธิรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ยื่นขอทบทวนสิทธิดังกล่าวได้ ผ่านช่องทางออนไลน์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ซึ่งกระทรวงการคลังได้ขอร้องประชาชนที่จะขอทบทวนสิทธิดังกล่าว ไม่ต้องเดินทางมาที่กระทรวงการคลังด้วยตัวเอง เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19

สำหรับยอดผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาดังกล่าว ล่าสุดทะลุ 27 ล้านคน โดยกระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 22 เม.ย.นี้เป็นวันสุดท้าย ส่วนผู้ลงทะเบียนหากคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ก็จะได้รับสิทธิทุกคนโดยไม่มีกำหนดโควตาขั้นต่ำเอาไว้

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) กล่าวว่า หลังได้รับยอดอุทธรณ์สิทธิเยียวยาแล้ว กระทรวงการคลังจะส่งรายชื่อของผู้ที่อุทธรณ์แยกไปยังจังหวัดส่งไปให้แต่ละจังหวัดเพื่อเข้าไปตรวจสอบ โดยกระทรวงการคลังจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมในการตรวจสอบด้วย

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะขอหลักฐานเป็นรูปถ่ายจำนวน 3 รูป ประกอบด้วย รูปถ่ายบัตรประชาชน และเอกสารที่แสดงให้เห็น

ถึงสถานที่ทำงาน และ หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ทำงาน เป็นต้น

"ยืนยันจะไม่มีการหักหัวคิวในการตรวจสอบอย่างแน่นอน เพราะคลังจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงด้วย โดยให้ผู้นำท้องถิ่นเป็นผู้ชี้เป้า เครื่องมือในการตรวจสอบอยู่ที่คลังทั้งหมด"

อ่านต่อหน้า | 4

▶ ต่อจากหน้า 1 คลัง

คลังย้ำจ่ายทุกรายที่เข้าเกณฑ์

เขาประเมินระยะเวลาการตรวจสอบการอุทธรณ์ว่า น่าจะใช้เวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ โดยคัดตัวเลขอุทธรณ์อยู่หลักล้านคน หากคุณสมบัติเข้าตามเกณฑ์เราพร้อมจ่ายให้ทุกคน ทั้งนี้ เพื่อให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการจ่ายเงินครั้งที่สอง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจ่ายในวันที่ 8 พ.ค.นี้

ทั้งนี้ ล่าสุดกระทรวงการคลังได้จ่ายเงินไปแล้วจำนวน 3.2 ล้านราย เป็นเงินประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาท ในวันจันทร์และอังคารหน้าจะเริ่มจ่ายอีกรวม 9 แสนราย

เขากล่าวด้วยว่า รัฐบาลได้ตั้งงบเยียวยาไว้ 6 แสนล้านบาทจากการกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ในจำนวน 6 แสนล้านบาทนี้จะแบ่งใช้ใน 3 เรื่องหลัก คือ 1.สาธารณสุข 2.เยียวยาแรงงานนอกระบบ

และ 3.เยียวยาเกษตรกร ซึ่งสามารถเกลี้ยบบได้หากเรื่องใดมีความจำเป็น โดยคณะกรรมการเยียวยาผลกระทบที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานจะมีหน้าที่พิจารณาข้อเสนอของรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ในส่วนการเยียวยาเกษตรกรและการเยียวยาแรงงานกลุ่มเปราะบางนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการเยียวยาฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาหลักเกณฑ์ต่างๆ เพราะถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลเพียงพอโดยในส่วนการเยียวยาเกษตรกรนั้น ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ไปดูแล ส่วนการเยียวยากลุ่มเปราะบางนั้น ได้มอบหมายให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ดูแล

สำหรับการเปิดให้ผู้ไม่ผ่านการคัดกรองได้ยื่นทบทวนสิทธิในวันจันทร์ที่ 20 เม.ย.นี้ กระทรวงการคลังขอให้ดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น โดยขอความกรุณาพี่น้องประชาชนไม่ต้องเดินทางมาที่กระทรวงการคลัง เนื่องจากหากพี่น้องประชาชนเดินทางมาจะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

"ขอชี้แจงว่าไม่จำเป็นต้องเดินทางมา เพราะกระทรวงการคลังให้ยื่นทบทวนสิทธิทางออนไลน์เท่านั้น"

ยื่นผ่านทบทวนสิทธิได้ครบ3เดือน

นายลวรณ กล่าวย้ำว่าผู้ผ่านการทบทวนสิทธิจะยังได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง 3 เดือน เนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ ในกรณีที่ทราบผลการพิจารณาในเดือน พ.ค. ผู้ผ่านการทบทวนสิทธิจะได้รับเงินเยียวยาครั้งแรกจำนวน 10,000 บาท เพราะได้รวมเงินเยียวยา 5,000 บาท ของเดือน เม.ย.ด้วย

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.2563 เป็นต้นมาได้มีการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ต่อเนื่องทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดย ณ วันที่ 17 เม.ย.2563 ได้จ่ายเงินให้ผู้ลงทะเบียนไปแล้ว 3.2 ล้านคน และมีกำหนดจะจ่ายเงินในวันจันทร์และอังคารสัปดาห์หน้าอีก 900,000 คน รวมเป็น 4.1 ล้านคน คิดเป็นเงินกว่า 20,000 ล้านบาท

ด้านนายธนกร หวังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า ได้ทราบว่าเป็นวันจันทร์นี้จะมีประชาชนจำนวนหนึ่งมายื่นอุทธรณ์สิทธิที่กระทรวงการคลังอีกทั้งขณะนี้ยังมีกระแสข่าวด้วยว่า มีความพยายามของกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองบางกลุ่มที่ต้องการเข้ามาปลุกปั่น ซึ่งอาจทำให้พี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่ม

บุคคลเหล่านี้ได้โดยไม่รู้ตัว

ทั้งนี้บ้านเมืองกำลังประสบภาวะวิกฤติไวรัสโควิด-19 ต้องร่วมแรงร่วมใจกันรัฐบาลกำลังทำงานเร่งเยียวยาช่วยเหลือประชาชนอยู่ จึงอยากฝากไปยังแกนนำกลุ่มการเมืองดังกล่าวว่า หากกระแสข่าวดังกล่าวเป็นความจริง ก็ขอให้หยุดการกระทำดังกล่าวแล้วหันหน้ามาช่วยกันจะดีกว่า

'บรรยง' เนะระวังการกัมรัฐ

นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเรื่อง "เศรษฐกิจไทยช่วยชาติ...ในยามวิกฤติ" โดยสรุปประเด็นได้ว่า มีความรู้สึกสองด้าน ทั้งรู้สึกดีที่รัฐจะได้กระตุ้นให้ผู้ที่กำลังสิ้นเปลืองหันมาร่วมมือกันช่วยชาติ แต่ที่ห่วง คือ ไปเรียกให้เข้าแถวมาบริจาคเหมือนคราวภัยพิบัติ ซึ่งเสร็จแล้วก็เอาเงินมากองไว้ ใช้ได้ยากมาก

นอกจากนี้ เขายังเขียนเตือนถึงการคอร์รัปชันขั้นสูงที่น่ากลัวที่สุดก็คือ "การกัมรัฐ" (State Capture) ซึ่งก็คือ การที่เอกชนสามารถกมนโยบายรัฐหรือควบคุมรัฐให้ทำเพื่อประโยชน์ตัวเองได้ ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ต้องระวังอย่างที่สุด

'โควิด'กระทบ ส่งออกข้าวไทย ไตรมาสต่ำเป้า

กรุงเทพธุรกิจ • ส่งออกข้าวไตรมาส 1
หลุดเป้าหมาย เหตุโควิด-19 ทำราคาพุ่ง
หลังหลายประเทศแบนส่งออก ขาดต้นทุน
โลจิสติกส์เพิ่มเหตุปิดเมืองหลายแห่ง
คาด ไตรมาส2 สถานการณ์กระเตื้อง
ทำทั้งปีได้ตามเป้าหมาย 7.5 ล้านตัน "จรินทร์"
ยันดูแลราคาข้าวเหมาะสมห่วงกระทบ
บริโภคภายใน

จากราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
สูงมากกำลังบ่งบอกถึงสถานการณ์ไม่
ปกติของสินค้าข้าวซึ่งไม่ใช่เพียงแต่จะเป็น
สินค้าส่งออกสำคัญของไทย แต่ยังเป็น
อาหารหลักของคนไทยและอาชีพของ
คนไทยอีกจำนวนมาก

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายก
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่า สมาคมฯ
ตั้งเป้าการส่งออกข้าวปี 2563 ที่ 7.5 ล้านตัน
โดยในไตรมาสแรกส่งออกข้าวได้ 1.5 ล้านตัน
ซึ่งถือว่าต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 1.8 ล้านตัน เป็น
ผลมาจากราคาข้าวไทยปรับตัวสูงขึ้นกว่า
200 ดอลลาร์ต่อตันและผลจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลให้
ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะด้านการขนส่ง
การกระจายสินค้า

นอกจากนี้ ประเทศผู้ส่งออกข้าว
อย่างเวียดนามมีการควบคุมการส่งออก
ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว ขณะที่อินเดียมี
ปัญหาด้านการขนส่งเพราะมีการล็อกดาวน์
ประเทศ 30 วัน แต่เชื่อว่าในไตรมาส 2 คือ
เดือนเม.ย.-มิ.ย. ไทยจะสามารถส่งออกข้าว
ได้มากขึ้นเป็นผลจากประเทศคู่แข่งสำคัญ
ของไทยยังติดปัญหาเรื่องการขนส่งสินค้าใน
ระหว่างที่ใช้มาตรการล็อกดาวน์และการที่
ประเทศผู้ส่งออกข้าวออกมาตรการควบคุม
การส่งออกหรือชะลอการส่งออกทั้งเวียดนาม
กัมพูชา เมียนมาซึ่งจะทำให้ผู้นำเข้าข้าว เช่น
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ฮ่องกง มีแนวโน้มหัน
มาซื้อข้าวไทยมากขึ้น จึงมั่นใจว่าในช่วงที่
เหลือของปีนี้จะส่งออกตามเป้าหมายที่วางไว้

อ่านต่อหน้า 4

ต่อจากหน้า 1

โควิด

โดยคาดว่าจะส่งออกได้เฉลี่ยไตรมาสละ
2 ล้านตัน

ทั้งนี้ สถานการณ์โควิด-19 จะอยู่ได้นาน
แค่ไหนไม่มีใครประเมินได้ คงต้องติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด แต่สถานการณ์นี้ก็
สร้างโอกาสให้กับข้าวไทย ซึ่งสินค้าข้าวเป็น
สินค้าที่คาดเดาได้ยาก เช่น กรณีมีข้าวบาง
อย่างขึ้นมากก็จะดันราคาข้าวขึ้น เช่น กรณี
ที่อินเดียมีมาตรการควบคุมการส่งออก ก็
ดันให้ราคาข้าวขึ้นมาก

“ยืนยันว่าข้าวภายในประเทศจะไม่
ขาดแคลน และผมเชื่อว่าปีนี้ราคาข้าวเปลือก
ชาวนาได้ประโยชน์เต็มๆ เพราะช่วงนี้ข้าว
เปลือกแบบข้าวเปลือกขายได้ในราคา 9,000
กว่าบาท เป็นราคาสูงสุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
เราจะบริหารจัดการให้การส่งออกของ
เราอยู่ในระดับที่ชาวนามีความพอใจ และ
ไม่ขาดแคลนภายในประเทศ”

วางกลยุทธ์ตลาดข้าวระยะยาว

สำหรับการทำตลาดส่งออกข้าวใน
ระยะยาว ขณะนี้ มีแผนการพัฒนาพันธุ์
ข้าวให้เป็นที่ต้องการของตลาดนั้น ขณะ
นี้ผู้ส่งออก กระทรวงพาณิชย์ กรมการ
ข้าวได้มีการประชุมหารือกันมาโดยตลอด
ซึ่งได้มีการแบ่งข้าวออกเป็น 5 กลุ่ม คือ
1. ข้าวหอมมะลิ 2. ข้าวขาวพื้นแข็ง 3. ข้าว
ขาวพื้นนุ่ม 4. ข้าวหอมไทย และ 5. ข้าวเหนียว
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มข้าวสีซึ่งเป็นข้าวพรีเมียม
เช่น ข้าวไรเบอร์รี่ ข้าวแดง

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก
รัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
พร้อมด้วยกรรมการค้าต่างประเทศ กรม
การค้าภายใน และกรมการค้า กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปสำรวจท่าข้าว
ของบริษัท พงษ์ผลาก จำกัด อ.เมือง จ.หวัด
ปทุมธานี ซึ่งเป็นหนึ่งบริษัทส่งออกข้าวราย
ใหญ่ของไทยจากนั้นได้ร่วมหารือกับตัวแทน
จากภาคการผลิตและผู้ส่งออก ได้แก่สมาคม
ชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมชาวนาข้าว
ไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ประกอบการ
ข้าวถุงไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
เพื่อประเมินสถานการณ์การผลิตและการ
ส่งออกข้าวไทยในภาพรวม และกำหนด
แนวทางการส่งออกข้าวให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน

ข้าวเปลือกราคาพุ่งรอบ 10 ปี

นายจรินทร์ กล่าวว่า ปี 2562/2563
จะมีผลผลิตข้าวอยู่ทั้งหมดจำนวน 18.8
ล้านตัน แบ่งเป็นการส่งออกในปีนี้อาจจะ
7.5 ล้านตัน ขณะที่ด้านการบริโภคและ
แปรรูปในประเทศจะอยู่ที่ 8 ล้านตัน
สำหรับราคาข้าวเปลือกหัวไปราคาปัจจุบัน
อยู่ที่ 9,500 บาทต่อตัน ส่วนข้าวเปลือกที่
มีความชื้นไม่เกิน 15% ราคาอยู่ที่ 10,200-
11,000 บาทต่อตัน ซึ่งถือว่าเป็นราคาสูงสุดใน
ในรอบ 10 ปี

สำหรับการส่งออกนั้นได้สั่งการให้
กรมการค้าต่างประเทศประสานงานกับผู้
ส่งออกโดยใกล้ชิดให้มีการรายงานตัวเลข
การส่งออกทุกวัน รวมทั้งให้มีการจัดทำ
แผนร่วมกันกับผู้ส่งออก เพื่อที่จะให้การ
ส่งออกข้าวมีการกระจายตัวไปในแต่ละ
ช่วงเวลา ไม่ให้ไปกระจุกตัวอยู่ในช่วงใด
ช่วงหนึ่ง เพราะหากเป็นเช่นนั้นจะส่งผล
กระทบต่อราคาข้าวเปลือกในประเทศและ
กระทบต่อราคาข้าวสารสำหรับผู้บริโภค
ได้ ซึ่งผู้ส่งออกได้มีการจัดทำแผนร่วมกัน
ในการที่จะให้การส่งออกข้าวแต่ละไตรมาส
มีการกระจายตัว และกำหนดเป้าหมายไว้
ชัดเจนว่าไตรมาสหนึ่งควรจะออกปริมาณ
เท่าใด

โดย กระทรวงพาณิชย์ก็จะร่วมกับ
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยในการที่จะ
เดินทางตลาดข้าวไทยในตลาดโลกต่อไป
อย่างเป็นทางการ รวมทั้งจะส่งเสริมการ
แปรรูปข้าวในการออกผลิตภัณฑ์ต่างๆ
เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว

นายจรินทร์ กล่าวว่า นอกจากนั้นได้
มีการกำหนดแผนงานร่วมกันระหว่างกระทรวง
เกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
การฯ โรงสี และผู้ส่งออกข้าวที่ความต้องการ
จะให้ประเทศไทยได้ผลิตข้าวในพื้นที่เป็น
ความต้องการของตลาดโลกเพื่อการส่งออก
โดยเฉพาะโดยใช้หลักของการตลาดนำการผลิต
ซึ่งได้มีการจัดทำแผนร่วมกันและเร็วๆ
นี้จะมีการสัมมนายุทธศาสตร์ข้าว 5 ปี เพื่อ
กำหนดแผนการพัฒนาข้าวไทย

นอกจากนี้ ตนได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์
ของไทยทั่วโลกได้ติดตามสถานการณ์ข้าวใน
โลกอย่างใกล้ชิดทั้งในประเทศผู้ผลิตและ
ประเทศผู้ส่งออกข้าวที่เป็นคู่แข่งกับไทย
และให้ประเมินสถานการณ์รายงานมายัง

กระทรวงพาณิชย์เพื่อติดตามสถานการณ์ตลาดข้าวโลกร่วมกับสมาคมส่งออกข้าวไทยโดยใกล้ชิดตลอดระยะเวลา
จัดโปรลดราคาข้าวถุง 8-30.5%

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ราคาข้าวขาวในปัจจุบันที่ระดับตันละ 9,000-9,500 บาทเป็นระดับที่น่าพอใจของเกษตรกร โดยอยากให้รัฐบาลดูแลราคาข้าวในปีที่ไม่ให้ต่ำกว่าระดับตันละ 8,000 บาท ซึ่งทำให้เกษตรกรอยู่ได้กับระดับราคาดังกล่าว

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่า ในส่วนของราคาข้าวถุงนั้นกระทรวงพาณิชย์จัดโครงการปรับลดราคาข้าวถุง ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อแบ่งเบาภาระประชาชน ล่าสุดมีผู้ประกอบการข้าวถุงที่ร่วมหลายราย โดยช่วยปรับลดราคาข้าวถุง 5 กิโลกรัม ลงมา 8-30.5% ซึ่งในระยะต่อไปจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม

นายระพีพิชญ์ วัฒนวรกิตต์ นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย กล่าวว่า ราคาข้าวได้มีการปรับขึ้นไม่ต่ำกว่า 30% ในช่วงต้นปี ส่งผลถึงต้นทุนข้าวสารที่ใช้ผลิตข้าวสารถุงปรับตัวสูงขึ้นซึ่งทำให้ผู้ประกอบการข้าวถุงได้มีการปรับราคาข้าวสารถุงประมาณ 20% ตั้งแต่เดือน ก.พ.

แต่ในช่วงนี้ ยังไม่มีการปรับราคาขึ้นอีก ประกอบกับผู้ประกอบการข้าวถุงได้เข้าร่วมโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ซึ่งได้มีการปรับลดราคาข้าวถุงลงมาในช่วงราคา ตั้งแต่ 8% - 30.5%

พุทธิพงษ์ถกลดค่าโทร-เน็ต

จี้ค่ายมือถือช่วยปชช. 20เม.ย.คลิกทวง5พัน

'คลัง'จ่าย 5 พันรอบ 4 อีก 9 แสนคน เปิดให้อุทธรณ์
สิทธิ 20 เม.ย. จนท.ลงพื้นที่ตรวจสอบ (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

ลดค่าโทร-เน็ต

'สนธิรัตน์'ชี้โควิดจุดใช้พลังงานลด

เมื่อวันที่ 18 เมษายน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้ประเมินผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่มีต่อภาคพลังงานพบว่า ในระยะสั้นส่งผลต่อความต้องการใช้พลังงานลดลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นผลมาจากการกำหนดมาตรการที่จำกัดการเดินทาง การกำหนดระยะห่างทางสังคม และการระงับการโดยสารทางอากาศ ส่วนผลกระทบในระยะกลาง จะทำให้ความต้องการพลังงานลดลงตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลง โดยเฉพาะความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาพรวม ทั้งนี้พบว่าตั้งแต่เดือนมกราคม-13 เมษายน 2563 มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นเพียง 1.55% ซึ่งคาดว่าจะเมื่อถึงสิ้นปี 2563 ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะลดลง 0.69% เมื่อเทียบกับปี 2562 คือเหลือเพียง 196,873 ล้านหน่วย จากเดิมที่คาดว่าจะอยู่ที่ 197,873 ล้านหน่วย

"ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด หรือพีคไฟฟ้าจะลดลง 2.9% เหลือเพียง 29,957 เมกะวัตต์ จากเดิมที่คาดว่าจะพีคไฟฟ้าอยู่ที่ 30,853 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม ความสามารถของกำลังการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ในช่วงสถานการณ์ภัยแล้งยังสามารถดำเนินการได้โดยไม่กระทบต่อระบบไฟฟ้า" นายสนธิรัตน์กล่าว

คนใช้เบนซินน้อยกว่าดีเซล

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง

ความต้องการใช้ช่วงไตรมาสแรก (มกราคม-มีนาคม) 2563 มีแนวโน้มลดลง โดยการใช้น้ำมันเบนซินอยู่ที่ 30.5 ล้านลิตรต่อวัน ลดลง 5.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ส่วนน้ำมันดีเซลช่วงไตรมาสแรกปีนี้จะใกล้เคียงกับปีที่แล้วคืออยู่ที่ประมาณ 64.4 ล้านลิตรต่อวัน

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า สำหรับก๊าซธรรมชาติ ความต้องการใช้ช่วงไตรมาสแรก (มกราคม-มีนาคม) 2563 อยู่ระดับคงที่ประมาณ 4,500 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ทั้งนี้ คาดว่าตั้งแต่เมษายนจนถึงสิ้นปี 2563 ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเมื่อเทียบกับแผนเดิมจะมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยประมาณ 557 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือลดลง 12% เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและราคาก๊าซในในตลาดโลก ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากความต้องการใช้ที่ลดลงของโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่มีปริมาณการใช้เฉลี่ยที่ 254 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน รองลงมาคือภาคอุตสาหกรรม ที่มีปริมาณการใช้เฉลี่ยที่ 152 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และภาคไฟฟ้าที่มีปริมาณการใช้เฉลี่ยที่ 126 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

"กระทรวงพลังงานทำงานอย่างหนัก ไม่เคยหยุดนิ่งเลย ระดมทุกเครื่องมือและทุกสรรพกำลังในการต่อสู้กับโควิด-19 ร่วมกับรัฐบาลและประชาชนคนไทยทั้งประเทศอยู่อย่างไม่หยุดยั้ง นอกจากจะดูแลสถานการณ์ด้านพลังงานอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ กับพี่น้องประชาชนแล้ว ผมยังได้สั่งการให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเตรียมงานและมาตรการต่างๆ ออกมารองรับและช่วยเหลือประชาชนในด้านพลังงานในทุกมิติ และทุกแง่มุมซึ่งจะทั้งในช่วงเวลานี้และในช่วงหลังวิกฤตการณ์โควิด-19 จบสิ้นลงแล้ว โดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟูชีวิตและความ เป็นอยู่ของประชาชนโดยรวม" นายสนธิรัตน์กล่าว

จ่ายเยียวยารอบ4อีก9แสนคน

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5 พันบาท ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ว่า ในวันที่ 20-21 เมษายน กระทรวงการคลังจ่ายเงินรอบ 4 จำนวน 9 แสนคน จาก 3 รอบก่อนหน้านี้ จ่ายเงินไปแล้ว 3.2 ล้านคน เป็นเงินกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ ในวันที่ 19 เมษายน กระทรวงการคลังจะสามารถตรวจสอบตรวจสอบผู้ลงทะเบียน 27.7 ล้านคนแล้วเสร็จ หลังจากนั้นเปิดให้ทบทวนสิทธิกลุ่มคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในวันที่ 20 เมษายนนี้ และกระทรวงการคลังปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 22 เมษายน เวลา 24.00 น.

"กระทรวงการคลังจ่ายเงินทั้ง 4 รอบ จำนวน 4.1 ล้านคน วงเงินกว่า 2 หมื่นล้านบาท หลังจากวันที่ 20 เมษายน จะเป็นการจ่ายเงินให้กลุ่มที่ทบทวนสิทธิและกลุ่มสิทธิขาด ล่าสุดให้ขอเอกสารเพิ่มเติมจำนวน 5 ล้านคน โดยมีการส่งหลักฐานมาให้กระทรวงการคลังแล้ว 3.6 ล้านคน" นายลวรณกล่าว

พร้อมให้ทบทวนสิทธิ20เม.ย.

นายลวรณกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ในวันที่ 20 เมษายน กระทรวงการคลังเปิดให้มีการทบทวนสิทธิในกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com หลังจากยื่นทบทวนสิทธิแล้ว กระทรวงการคลังนำข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิแยกเป็นจังหวัด และส่งข้อมูลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ามาช่วยบริหารจัดการ โดยจะมีการส่งทีมไปตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ แม้ทำงานใน กทม.และกลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัด เพราะสถานประกอบการใน กทม. ถูกสั่งปิด สามารถนัดทีมตรวจสอบไปพบที่ต่างจังหวัดได้ โดยสิ่งที่ต้องเตรียมคือรูปถ่ายหรือหลักฐานในการแสดงให้เห็นว่าเดือดร้อนจากโควิด-19 เช่น รูปถ่ายในร้านที่เคยทำงาน หากไม่มีสามารถใช้ค่าเช่าแผง ค่าน้ำ ค่าไฟ หรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นว่ามีการทำงานยังสถานที่ประกอบการ ถูกสั่งปิดจากโควิด-19 จริง

"เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จะมีการติดตั้งแอปพลิเคชัน

เพื่อส่งรูปถ่าย 3 ภาพไปยังส่วนกลาง ประกอบด้วย ภาพของผู้ทบทวนสิทธิ ภาพบัตรประชาชน ภาพร้านค้าหรือการทำงาน หรือรูปที่ผู้ทบทวนสิทธิเคยถ่ายรูปร้านค้า หรือใช้เอกสาร จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่า เพื่อให้เป็นหลักฐานในการขอทบทวนสิทธิ ถ้าสามารถนัดไปสถานที่ทำงานได้จริง จะจบจ่าย

กว่า เพราะมี 3 ภาพชัดเจนน หากใครมี 3 ภาพที่ระบุไว้ ให้รอฟังผลการคืนสิทธิจากส่วนกลางได้เลย” นายลวรณกล่าว

เกษตรกรอาชีพอิสระลุ้นรับ5พัน

นายลวรณกล่าวต่อว่า สำหรับกรณีเกษตรกรทำอาชีพอิสระ ให้ยึดอาชีพปัจจุบัน เช่น ขณะนี้ไม่ได้ทำอาชีพเกษตรกรแล้ว แต่ทำอาชีพอื่นก็ให้แนบหลักฐานใบขึ้นชี้อาหารณะ ซึ่งกระทรวงการคลังกำลังหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าจะให้สิทธิรับเงินเยียวยา 5 พันบาทในกลุ่มเกษตรกรที่ทำอาชีพอิสระ และไปตัดสิทธิการเป็นเกษตรกร โดยขณะนี้การช่วยเหลือเกษตรกรนั้นยังไม่สรุปว่าจะช่วยอย่างไร กระทรวงเกษตรกำลังเตรียมข้อมูลในเรื่องจำนวนเกษตรกร และมาตรการที่จะช่วย ส่วนกลุ่มก่อสร้างที่ก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังระบุว่าไม่ช่วยนั้น หากมีหลักฐานว่าบริษัทปิดจากผลกระทบจากโควิด-19 ขอให้มาทบทวน กระทรวงการคลังจะพิจารณาคืนสิทธิให้ สำหรับนักศึกษาทำงานต้องมีหลักฐานว่ามีประกอบอาชีพจริง

‘คลัง’ ยันเก็บตกเยียวยาทุกกลุ่ม

นายลวรณกล่าวต่อว่า สำหรับการช่วยเหลือกลุ่มตกหล่นนั้น เมื่อวันที่ 17 เมษายน นายประสงค์ พูนอนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลด้านผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 หรือคณะกรรมการมีปลัด 10 กระทรวง ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รับผิดชอบแนวทางการเยียวยาทุกกลุ่มเปราะบางทางตัวตน เช่น ผู้พิการ คนชรา คนไร้บ้าน

“ขณะนี้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ดำเนินการช่วยในกลุ่มอาชีพอิสระประกันสังคม และกำลังพิจารณาแนวทางช่วยเกษตรกร รวมถึงดูแลเพิ่มเติมในกลุ่มผู้พิการ คนชรา คนไร้บ้าน ดังนั้น มองว่าน่าจะครบถ้วนแล้ว ซึ่งนายกฯกำลังให้ช่วยดูแลให้ครอบคลุมในทุกกลุ่ม โดยในที่ประชุมตกลงกันให้ทุกกระทรวงที่มีมาตรการเยียวยา นำเสนอโครงการมาให้กระทรวงการคลังภายในวันที่ 23 เมษายน ซึ่งการเยียวยาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือเยียวยาตัวเงิน และขณะเดียวกันเยียวยาไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ลดค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าติดต่อราชการ ลดค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ” นายลวรณกล่าว

‘พุทธิพงษ์’ ถกค่ายมือถือลดค่าโทร

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐดูแลช่วยเหลือประชาชน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ ให้มากที่สุดนั้น กระทรวง

ดีอีเอสในฐานะที่รับผิดชอบงานด้านการติดต่อสื่อสารของประเทศ จึงมีแนวคิดที่จะช่วยลดภาระค่าโทรศัพท์ของประชาชน หลังจากที่ยกเลิกค่าบริการร่วมกับ กสทช. ให้ฟรีอินเทอร์เน็ต 10 GB และเพิ่มความเร็วของเน็ตบ้านเป็น 100 mbps เพื่อส่งเสริมการทำงานที่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติไปแล้ว

“ดีอีเอสจะเร่งหารือกับ กสทช. และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ค่ายต่างๆ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าโทรศัพท์ของคนไทยให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะช่วงที่ประชาชนต้องอยู่บ้าน และไม่สะดวกในการเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปมาหาสู่กัน ช่วยสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” นายพุทธิพงษ์กล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า จะมีการเจรจาขอให้เครือข่ายโทรศัพท์ต่างๆ ลดค่าอินเทอร์เน็ตด้วย

‘ทรู’ ชี้ฟรีค่าโทร100นาทีทำได้สั้นๆ

นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กรณีที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เสนอผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ค่ายต่างๆ แบ่งเบาภาระค่าโทรศัพท์ให้ประชาชน โดยให้ลูกค้าโทรฟรี 100 นาที เป็นระยะเวลา 3 เดือนนั้น มองว่าเป็นข้อเสนอที่ทางผู้ให้บริการเครือข่ายไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเสนอดังกล่าวได้ หรือหากช่วยเหลือในวิธีนี้ได้จะเป็นการช่วยเหลือในระยะสั้นๆ ประมาณ 1 เดือนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยร่วมกับ 2 ค่ายที่เหลือ ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส และบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เพื่อให้แนวทางการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลหากต้องช่วยเหลือตามแนวทางของ กสทช. จะต้องใช้เงินจำนวนมากในการช่วยเหลือประชาชนที่ใช้บริการโทรศัพท์ทั้งหมด

“ในการช่วยเหลือต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ว่าสามารถช่วยได้มากน้อยแค่ไหน แต่มั่นใจว่าจะสามารถช่วยเหลือได้ภายในวันที่ 20 เมษายนนี้แน่นอน” นายจักรกฤษณ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมามีบริษัท ทรู ได้มีการช่วยเหลือผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง อาทิ ชิมสามัญประจำบ้านที่ลูกค้าสามารถรับได้ฟรี โดย 1 บัตรประชาชนสามารถรับได้ 1 ชิมที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา รวมถึงลูกค้าทรูฟูล เอช สามารถใช้บริการไวไฟฟรีได้กว่า 400,000 จุดทั่วประเทศ และแพลตฟอร์มทรูวิรูม สำหรับนักเรียน นักศึกษา และคนทำงาน ให้สามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อทำงานหรือเรียนจากที่บ้านโดยไม่เสียบริการ และยังมียกเลิกค่าบริการที่ทรูได้ดำเนินการสนับสนุน

ไปก่อนหน้านี

‘สทท.’ หนุนท่องเที่ยวในประเทศ

นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) กล่าวว่า สำหรับมาตรการฟื้นฟูธุรกิจ ขณะนี้ทางสทท. อยู่ระหว่างเตรียมหารือกับสมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ในเบื้องต้นจะเน้นสนับสนุนให้เกิดไทยเที่ยวไทย โดยจะร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการออกแคมเปญหรือแพ็คเกจต่างๆ เพื่อจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวมากขึ้น รวมทั้งการทำแพลตฟอร์มในการขายของราคาถูกลงมา อาทิ อาหาร และสินค้าในชุมชน เป็นต้น และจะก้าวควบคู่ไปกับการช่วยเหลือชุมชนท่องเที่ยวให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

“ตอนนี้ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจะกลับมาเป็นปกติหรือจะสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้เมื่อไหร่ แต่ทาง สทท. อยากให้การท่องเที่ยวกลับมาเปิดได้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี แต่ต้องมีการปรับรูปแบบการให้บริการครั้งใหญ่ เช่น มาตรการด้านความปลอดภัย และการจัดโต๊ะอาหารให้มีระยะห่างเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับลูกค้า เป็นต้น ซึ่งระหว่างนี้ผู้ประกอบการจำนวนมากเริ่มมีการปรับปรุงธุรกิจให้พร้อมสำหรับการเปิดให้บริการแล้ว โดยจะเน้นดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศก่อน ส่วนนักท่องเที่ยวต่างประเทศหลังจากสิ้นสุดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติจะมุ่งไปที่ประเทศที่มีความปลอดภัย อาทิ อาเซียน และจีน ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในตัวเลือกต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศอยากกลับมาเข้ามาเที่ยว ฉะนั้น ผู้ประกอบการยังต้องพัฒนาธุรกิจเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเหล่านั้นกลับมาให้ได้ต่อไป” นายชัยรัตน์กล่าว

อยากให้รัฐช่วยรายเล็กให้ทั่วถึง

นายชัยรัตน์กล่าวว่า ทั้งนี้ สำหรับการปิดตัวของธุรกิจขนาดเล็กยังมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆ ซึ่งส่วนใหญ่แบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหวจากเดิมที่ต้องการเพียงปิดตัวชั่วคราว การเป็นต้องปิดตัวไปอย่างถาวรเนื่องจากไม่มีเงินเก็บ และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ซึ่งจากการสำรวจพบว่า มีธุรกิจขนาดเล็กที่ปิดตัวเพราะได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ประมาณ 10% ส่วนธุรกิจขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ยังสามารถระดมสถานการณ์ได้ และส่วนใหญ่เป็นการปิดร้านเพียงชั่วคราวเท่านั้น เนื่องจากมีแหล่งเงินทุนและเงินสำรองที่มั่นคง ดังนั้น จึงอยากขอให้ภาครัฐตรวจสอบและช่วยเหลือธุรกิจรายเล็กให้ทั่วถึงกว่าที่เป็นอยู่ เพราะถึงแม้รัฐจะออกมาตรการช่วยเหลือเรื่องวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแล้ว แต่ผู้ประกอบการรายเล็กยังไม่

สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเหล่านั้นได้ จึงอยาก
ให้รัฐบาลช่วยเหลือในเรื่องนี้โดยด่วนก่อนที่ธุรกิจ
ขนาดเล็กจะล้มหายไปจนหมด

นายชัยรัตน์กล่าวว่า ในเรื่องของการช่วยเหลือ
แรงงานภาคการท่องเที่ยว ทางภาครัฐได้ช่วยเหลือ
ลูกจ้างที่มีประกันสังคมตามมาตรา 33 ซึ่งสามารถ
ช่วยเหลือได้ในเบื้องต้น ทั้งนี้ ต้องควบคู่ไปกับการ
ช่วยเหลือของผู้ประกอบการหรือนายจ้างที่ต้องจ่าย
ค่าชดเชยดูแลในช่วงนี้ด้วย ส่วนบางรายที่ถูกเลิก
จ้าง กระทั่งแรงงานกำลังหางานช่วยเหลือใน
กรณีนี้ด้วย แต่เชื่อว่าอีกไม่นานทุกอย่างจะกลับมา
เข้าที่เข้าทางมากขึ้นต่อไป

‘หอการค้า’ชี้รัฐต้องฟื้นฟูตามขั้นตอน

ว่าที่ ร.อ.จิตรี ศิริธาานนท์ ประธานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง หอการค้าไทย กล่าว
ว่า ในส่วนของการฟื้นฟูเศรษฐกิจจะต้องดำเนินการ
ตามขั้นตอน แต่อยากให้ดูในเรื่องของแนวทางการ
รักษา หากมีวัคซีนที่สามารถรักษาไวรัสโควิด-19
ได้ ถึงจะสามารถประเมินได้อย่างเต็มที่ว่าหลังจากนี้
จะฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยวิธีใด แต่ในเบื้องต้นต้องเริ่ม
จากการติดตามจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต ถึง
แม้ตอนนี้จะมีจำนวนลดลงแล้ว แต่ยังไม่สามารถ
วางใจได้จนกว่าตัวเลขจะเหลือเพียงหลักหน่วยหรือ
ไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่เลย

“สิ่งที่รัฐบาลทำอยู่ในขณะนี้ถือว่าถูกต้องแล้ว
แต่เรื่องฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาพรวมมองว่ายังไม่ไกลไป
เพราะยังไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้ว่า จะ
กลับเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใด แต่ตอนนี้รัฐบาลควรมุ่ง
เป้าไปที่จังหวัดที่ไม่พบการติดเชื้อ ควรพิจารณาให้
สามารถทำการค้าภายในจังหวัด หรือบางอำเภอที่ไม่
พบการแพร่ระบาดได้แล้ว เพื่อให้เกิดการหมุนเวียน
ของเศรษฐกิจในพื้นที่ และไม่ควรรปิดกั้นเรื่องระบบ
การขนส่งทุกรูปแบบ” ว่าที่ ร.อ.จิตรีกล่าว

แนะดูรอบด้านก่อนเปิดธุรกิจ

ว่าที่ ร.อ.จิตรีกล่าวว่า ทั้งนี้ ในส่วนของการ
พิจารณาเปิดบางธุรกิจในระยะนี้มองว่าจะต้อง
ดูผลกระทบอย่างรอบด้าน รัฐบาลควรมีการ
หารือร่วมกับผู้ประกอบการ สาธารณสุข และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงระเบียบและขั้นตอนหาก
มีการเปิดแล้วจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด-19 ได้อย่างไร ซึ่งต่อไปจะต้องมี
การปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจครั้งใหญ่ อาทิ
ต้องรักษาระยะห่างในการให้บริการ เป็นต้น ต่อไป
อาจจะต้องมีการเพิ่มความน่าสนใจของธุรกิจให้
ตอบใจกับสถานการณ์ของโลกมากขึ้น จะใช้วิธี
อบรมเพื่อเรียนรู้แต่ทฤษฎีไม่ได้แล้ว ต้องเน้นการ
ปฏิบัติให้เห็นภาพแทน

ว่าที่ ร.อ.จิตรีกล่าวว่า ในส่วนของการพิจารณา
เปิดห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และร้านเสริมสวย
เข้าใจว่ารัฐต้องการให้เกิดการเดินทางของเศรษฐกิจ
และต้องการให้เกิดการจ้างงาน แต่ก็ต้องเตรียม
รับมือ เพราะว่าเมื่อเปิดแล้วประชาชนอาจจะไม่
ได้กลับไปเดินเลือกซื้อของตามปกติเนื่องจากไม่มี
กำลังซื้อและพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากเดิม
ที่จะเลือกซื้อของตามความต้องการ เปลี่ยนเป็นการ
เลือกซื้อของที่มีความจำเป็น นอกจากนี้ ไม่อยากให้
รีบร้อนในการเปิดธุรกิจเกินไป เพราะถ้าเปิดมาแล้ว
พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็ต้องกลับมาปิดอีกครั้ง เพราะ
ฉะนั้นอยากให้มั่นใจจริงๆ ว่าสามารถควบคุมได้แล้ว
ค่อยพิจารณาให้เปิดบริการต่อไป

สปส.ต้องลดเกณฑ์ช่วยแรงงาน

ว่าที่ ร.อ.จิตรีกล่าวว่า สำหรับแนวทางการ
ช่วยเหลือแรงงานมองว่าเป็นหน้าที่ของสำนักงาน
ประกันสังคม (สปส.) ถึงเวลาที่จะต้องลดบาง
เงื่อนไขเพื่อช่วยเหลือแรงงานให้ทั่วถึงและรวดเร็ว
เพราะตอนนี้ทางหอการค้าแห่งประเทศไทยคาดว่า
หากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังยืดเยื้อไปอีก 2-3
เดือน จะมีจำนวนผู้ตกงานประมาณ 10 ล้านคน
ซึ่งเป็นจำนวนที่น่าเป็นห่วง นอกจากจะเป็นหน้าที่
ของรัฐบาลที่ต้องควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด
เพิ่มแล้ว สำนักงานประกันสังคมต้องรีบช่วยเหลือ
แรงงานที่ได้รับผลกระทบ และหาแนวทางรับมือใน
กรณีที่มีจำนวนคนตกงานเพิ่มขึ้น เพื่อดูแลไม่ให้สลาย
เกินแก้ไข โดยสำนักงานประกันสังคมต้องเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนำมา
พิจารณา เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือร่วมกันต่อไป

ยอดกู้ถูกเงินพุ่ง3.6หมื่นล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารออมสินรายงาน
ว่า ยอดลงทะเบียนของกู้เงินฉุกเฉินจนถึงวันที่ 18
เมษายน มีผู้ลงทะเบียนยื่นกู้กว่า 1 ล้านราย วงเงิน
รวม 2.6 หมื่นล้านบาท ส่วน ธ.ก.ส.พบว่า มีผู้ลง
ทะเบียนยื่นวงเงินรายละ 1 หมื่นบาทไปแล้ว 1 ล้าน
ราย วงเงินกว่า 1 หมื่นล้านบาท รวมทั้ง 2 ธนาคาร
มีผู้ขอกู้กว่า 2 ล้านราย วงเงินกว่า 3.6 หมื่นล้านบาท
ทั้งนี้ 2 ธนาคารเริ่มนัดทำสัญญาตั้งแต่วันที่
7 พฤษภาคม 2563 โดยในส่วนของ ธ.ก.ส.จะประมวล
ผลผู้ลงทะเบียนและจัดส่งข้อมูลไปยังสาขาที่ผู้ลง
ทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเข้าไปใช้บริการ จาก
นั้นสาขาในพื้นที่จะวางแผนนัดหมายผู้ลงทะเบียน
ผ่าน SMS โดยนัดหมายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
เพื่อลงนามเงินกู้ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วระบบจะ
ทำการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากโดยตรงภายใน 1 วัน

ทร.ชะลอซื้อเรือดำน้ำลำ 2-3 เกลีย 4.1 พันล.คืนรบ.สู้โควิด

หน่วยจีไซ้งบ 63 ก่อนกู้ ปชป.สรุปสอบมัลลิกา ไม่ผิดปม 'ตุนหน้ากาก' แรมโบ้อีสาน 'แม่ธนาธร' ให้เงินหาเสียงล่วงหน้า

ปชป.สรุปผลสอบตุนหน้ากาก มติเอกฉันท์ 'มัลลิกา' ไม่ผิด 'องอาจ' ปัดพอกขาวให้กู้นซื้อ รถมว.พาณิชย์ 'แรมโบ้อีสาน' ดึง 'แม่ธนาธร' แจกเงินเสียงผิด กม. เลือกตั้ง (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

รบ.สู้โควิด

ปชป.แจงผลสอบหน้ากากอนามัย

เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค ปชป. ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการกล่าวหาสมาชิกพรรคมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกักตุน และการส่งออกหน้ากากอนามัย แถลงข่าวถึงผลการตรวจสอบว่า ทางคณะกรรมการได้ดำเนินการสอบสวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยความละเอียด รอบคอบ เป็นธรรม โดยรวบรวมเอกสาร ข้อมูล หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ปรากฏในสื่อสาธารณะและที่อื่น อีกทั้งได้มีการติดต่อประสานงานขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อ

เท็จจริงกับคณะกรรมการ โดยผลการสอบเสร็จสิ้นแล้วมีทั้ง 12 หน้า และส่งให้หัวหน้าพรรค รับทราบแล้ว

นายองอาจกล่าวว่า คณะกรรมการได้พิจารณาคำกล่าวหาจากผู้กล่าวหาคือนายอัครวิริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ที่เผยแพร่ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมหลายครั้ง พบว่ามีการนำข้อมูลมาปะติดปะต่อเพื่อโน้มน้าวให้สังคมเข้าใจว่ามีผู้หนึ่งคนหนึ่งที่ มีตำแหน่งทางการเมืองเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีในกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ใช้อำนาจหน้าที่ร่วมกับบริษัทเอกชนและข้าราชการแสวงหาประโยชน์จากการได้รับโควตาหน้ากากอนามัยนำมาแจกตุนส่งออกผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีขอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ติดต่อนายอัครวิริยะเพื่อขอข้อมูลข้อเท็จจริง และข้อกล่าวหาที่ชัดเจนโดยได้ทำหนังสือลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ขอให้ส่งข้อมูลมาให้ แต่เพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม

ได้โพสต์ข้อความว่า "ข้อมูลที่คุณองอาจขอมานั้นไม่สามารถให้ได้เพราะไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย" คณะกรรมการจึงไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ จากผู้กล่าวหา

ข้อมูลตร.ไม่เกี่ยวคนปชป.

นายองอาจกล่าวหาว่า จากนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาต่อไปว่าสมาชิกพรรคที่ถูกกล่าวหาหรือถูกพูดถึงหมายถึงใคร เพราะนายอัครวิริยะได้พูดผ่านการถ่ายทอดสดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ว่า "ผมยืนยันนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีการไล่ที่สดและพูดถึงที่ปรึกษารัฐมนตรี ที่ปรึกษานักการเมือง ยังไม่เคยพูดถึงคุณมัลลิกานุญมีตระกูล มหาสุข ผมพูดถึงอีกต่อ"

แม้ผู้กล่าวหาจะปฏิเสธว่าไม่เคยพูดถึงนางมัลลิกา เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ พณ. แต่คณะกรรมการได้ประมวลข้อมูลหลักฐานที่ปรากฏแล้วและสังคมส่วนหนึ่งเกิดความเข้าใจว่าเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับนางมัลลิกา ประกอบกับนางมัลลิกาได้แจ้งความดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทเมื่อวันที่ 16-17 มีนาคมที่ผ่านมา กับนายอัครวิริยะในข้อหาความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการจึงเชิญนางมัลลิกามาให้ข้อมูล โดยนางมัลลิกาชี้แจงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งออกหน้ากากอนามัย ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการกินหัวคิวหรืออยู่เบื้องหลังบริษัทเอกชน 3 บริษัท ที่ระบุว่าได้รับโควตาส่งออก ถือว่าเป็นการกล่าวหาด้วยความเท็จ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พบว่าเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ได้แสดงผลการจับกุมผู้ต้องหาที่ตุนจำหน่ายหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 8 เมษายน 2563 ว่าไม่ปรากฏว่ามีสมาชิกพรรค ปชป.เกี่ยวข้องตามที่มีการกล่าวหา

มติเอกฉันท์ไม่ผิด-ปัดพอกขาว

"คณะกรรมการจึงได้พิจารณาจากข้อมูลหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ได้รับในช่วงเวลาที่ดำเนินการสอบสวนตรวจสอบตลอดเวลาเกือบ 1 เดือนที่ผ่านมา จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าผู้กล่าว

หาตั้งประเด็นกล่าวหาคลุมเครือไม่ชัดเจนและไม่มีข้อมูลหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใดที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับกรกักคนและส่งออกหน้ากอนามัยและไม่มีข้อมูลหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าสมาชิกพรรค ปชป.ผู้ถูกกล่าวหากระทำการอันขัดต่อข้อบังคับพรรคการเมือง พรรค ปชป.พ.ศ.2561 หมวด 4 เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคข้อ 27 ที่ระบุว่ากรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคต้องมีอุดมการณ์ในการทำงานด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละไม่วางตนอยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเงินผลประโยชน์หรือข้อต่อรองใดๆ เพื่อบุคคลหรือองค์กรใด” นายองอาจกล่าว

เมื่อถามว่า ผลการตรวจสอบที่ออกมาอาจมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการช่วยเหลือพวกพ้องกันเองหรือไม่ นายองอาจกล่าวว่า ขอยืนยันว่า ผลสอบที่ออกมาไม่ได้เป็นการพอกตัวให้กับผู้ถูกกล่าวหา เพราะคณะกรรมการชุดนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบว่าสมาชิกของพรรคมีส่วนเกี่ยวข้องและมีความผิดตามที่กล่าวหาหรือไม่ ไม่ได้มีอำนาจในการสอบสวนใครผิดใครถูก ถ้าพบว่าสมาชิกพรรคหรือข้าราชการการเมืองคนใดเกี่ยวข้องกับกรกักคนและการส่งออกหน้ากอนามัย พร้อมทั้งจะดำเนินการลงโทษอย่างจริงจังและร่วมมือกับกระบวนการยุติธรรมถึงที่สุด

‘เทพไท’ชด้อตาใสเยียวยาอืด

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค ปชป. กล่าวถึงโครงการเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาลว่า นับตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม จนถึงขณะนี้เป็นเวลาเกือบ 1 เดือนแล้วที่กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาของรัฐบาลล่าช้า การที่รัฐบาลเปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกัน ล่าสุดจำนวน 27.5 ล้านคน แต่ตอนนี้ได้รับการเยียวยาแค่ 4 ล้านคน ยังเหลือคนที่รอการช่วยเหลืออีกจำนวนมาก รวมถึงผู้ที่ถูกตัดสิทธิจากการเยียวยาต้องไปอุทธรณ์หรือทบทวนสิทธิอีกในวันที่ 20 เมษายน ถ้ายังมีข้อสงสัยต้องให้หลักโหรหรือตัวแทนของกระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย ลงไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงในพื้นที่เพื่อความถูกต้อง ไม่มีหลักประกันว่าจะยึดเยียวเร็วเสร็จสิ้นเมื่อใด จึงไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐบาลยังดื้อตาใส ไม่ทบทวนโครงการนี้ เพื่อเปลี่ยนไปเลือกใช้แนวทางตามที่ได้เสนอไว้และมีผู้เห็นด้วยเป็นจำนวนมากคือ 1.จ่ายให้กับคนไทยทุกคนอายุ 18 ปีขึ้นไปมีเงินฝากไม่เกิน 1 แสนบาท หรือ 2.จ่ายให้กับทุกคนครัวเรือน ครัวเรือนละ 10,000 บาท ถ้าเลือกใช้ 2 แนวทางนี้จะเยียวยาสำเร็จได้ภายในไม่เกิน 10 วัน และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รัฐบาลอาจจะไม่เข้าใจถึงอารมณ์ความ

รู้สึกของคนจน ที่ไม่มีข้าวจะกินในแต่ละมื้อในแต่ละวันว่ามีความทุกข์ทรมานมากน้อยแค่ไหนอยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทั่วถึงที่ไม่ควรใช้ระบบทางราชการ มาแก้ปัญหาความเดือดร้อนของคนจนในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้

‘ชวน’ลุยฉีดยาฆ่าเชื้อโควิด

ที่ซอยหม้อเหล็ก เขตราชเทวี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายสมบุญ อภัยเวียนกุล เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ น.ส.ศิริภา อินทวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ได้เดินออกจากบ้านพักนายชวยภายในซอยหม้อเหล็ก มาช่วยเจ้าหน้าที่พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชนในชุมชนซอยหม้อเหล็ก และชุมชนอินทามระแยก 1 และแยก 4 หลังนายชวนได้แสดงความห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมีความห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน จึงประสานรับการสนับสนุนจากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอให้กรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ให้ประชาชนปลอดภัยคลายความกังวล และเพิ่มความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชน โดยนายชวนได้พ่นยาฆ่าเชื้อด้วยตัวเอง ทั้งที่ยังมีอาการป่วย และแขนข้างซ้ายมีเข็มที่เสียบคา โดยมีผ้าก๊อชพันไว้ ซึ่งยังต้องไปให้แพทย์ที่โรงพยาบาลรามธิบดีฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อรักษาอาการของน้ำดีอักเสบให้ครบตามกำหนดเวลา อย่างไรก็ตาม นายชวนกล่าวยืนยันว่า แม้จะป่วยแต่สุขภาพตอนนี้แข็งแรง และสามารถทำงานได้ตามปกติ

‘เจ็ทน้อย’ย้ายตัดงบ63ก่อนกู้

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งปิด กิจการและบริกรต่างๆ โดยระบุว่า หากรัฐบาลออกมาตรการล่าช้า จะดึงให้ภาคธุรกิจล้มตามกันทั้งระบบ ดังนั้นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเรียกร้องคือ มาตรการเยียวยา โดยเฉพาะเริ่มจากการตัดงบประมาณปี 2563 3.3 ล้านล้านบาท ในส่วนที่ไม่จำเป็น เร่งด่วน ประมาณ 10 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ จะทำให้ได้งบในส่วนดังกล่าวประมาณ 3 แสนล้านบาท ถึง 5 แสนล้านบาท เพื่อมาเยียวยาประชาชนประมาณ 20 ล้านคน หรือเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน โดยจะใช้เงินราว 3 แสนล้านบาท และในส่วนของภาคการเกษตร ประสบปัญหาตั้งแต่ภัยแล้ง กว่าครึ่งปีที่ประสบความยากลำบาก และต้องมาเผชิญโควิดระบาด มีอยู่ประมาณ 3 ล้านครัวเรือน ควรเยียวยาครัว

เรือนละ 35,000 บาท จะใช้งบประมาณ 1 แสนล้านบาท ดังนั้น รัฐบาลอย่าอ้างว่าไม่มีงบประมาณ หากไม่ทดลองตัดงบประมาณปี 2563 ที่ผ่านมาก็แต่คำพูดแต่ยังไม่ทดลองตัดจริง

“เงินอย่าเพิ่งกู้ตั้งแต่บาทแรก และอยากฟังคำตอบจากนายกว่า เงินของปี 2563 สามารถตัดได้เท่าใด มีอุปสรรคหรือไม่ การกู้เงิน จะต้องนำมากระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือ SME และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในชุมชนในชนบทให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ใหม่” คุณหญิงสุดารัตน์กล่าว

ค้านต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ประธานยุทธศาสตร์พรรค พท. กล่าวว่า รัฐบาลจะต้องวางแผนเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาทำมาหากินและใช้ชีวิตได้ และไม่เห็นความจำเป็นของการต่ออายุ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ควรเตรียมการ ReOpening เพื่อให้คนกลับมาทำมาหากินได้ในบางอาชีพ ในบางธุรกิจ อย่างมีเงื่อนไข มีข้อจำกัด ทางสาธารณสุข ดังนั้นควรเร่งออกข้อบังคับเพื่อให้ภาคธุรกิจ ภาคบริการได้รับทราบ ว่าหากจะเปิดกิจการได้ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดใดบ้าง ซึ่งทั้งหมดสามารถบริหารจัดการได้ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ จากนั้นประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อให้ประชาชนให้ความร่วมมือและหากธุรกิจใดไม่ให้ความร่วมมือ ก็สามารถสั่งปิดหรือปรับได้ตามความเหมาะสม

‘วิปค้ำ’ไว้อย่าบีบบกเงินกู้1วัน

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าววกรณการเตรียมเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร

สมัยสามัญว่า วาระเร่งด่วนที่จะพิจารณาหลังเปิดสมัยประชุมสภา คือ การพิจารณา พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19 วงเงิน 1 ล้านล้านบาท เพราะเป็นอำนาจของรัฐบาลที่จะออก พ.ร.ก.กู้เงิน แต่เมื่อ พ.ร.ก.กู้เงินมีผลบังคับใช้แล้ว รัฐบาลต้องนำ พ.ร.ก.ฉบับดังกล่าวมาให้สภารับรอง ส่วนที่ นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร ออกมาระบุว่า สภาจะพิจารณาร่าง พ.ร.ก.กู้เงินฯ ให้จบเพียงเดียว เรื่องนี้มองว่าไม่ควรจะมากำหนดวันเวลาที่ตายตัว เพราะเรื่องออก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ถือเป็นภารกิจของประเทศที่มากอยู่ ส.ส.ที่เป็นตัวแทนของประชาชนจะต้องอภิปรายสอบถาม ถึงแหล่งที่มาของเงินกู้ การใช้จ่ายเงินกู้ว่าจะมีประสิทธิภาพแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุดหรือไม่ รวมทั้งแนวทางการใช้หนี้เงินกู้ว่าจะมีวิธีการใดเพื่อลดภาระต่อประชาชน

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 19 เมษายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15379

หน้า: 1 (ล่าง), 10

Col.Inch: 188.58

Ad Value: 207,438

PRValue (x3): 622,314

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ทร.ชะลอซื้อเรือดำน้ำลำ 2-3 เกลีย 4.1 พันล.คืนรบ.สู้โควิด

และประเทศให้มากที่สุด เรื่องนี้จะมามีมือชกให้พิจารณาเพียงแค่ 1 วันคงจะไม่ได้ ทั้งนี้ฝ่ายค้านทราบถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้จ่ายเงินจาก พ.ร.ก.กู้เงิน ไปแก้ปัญหาให้ประชาชน แต่ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของรัฐบาล ให้มีความรอบคอบและเกิดความโปร่งใสมากที่สุด

เล็งตั้งกมร.สอ.ใช้เงินกู้ 1 ล้านล.

“ฝ่ายค้านจะใช้กลไกของคณะกรรมการกมร. (กมร.) สามัญ ประจำสภา ในการกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้งบประมาณใน พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทของรัฐบาล ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มากที่สุด หาก กมร.สามัญ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ อาจจำเป็นต้องตั้ง กมร.วิสามัญขึ้นมาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ของรัฐบาลต่อไป” นายสุทินกล่าว

‘เต็น’ ย้ำเงิน 5 พันจ่ายทันที

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เลขาธิการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) กล่าวว่า อีกครั้งที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต้องเอ่ยขอโทษประชาชนเพราะเกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารเรื่องเงิน 5,000 บาท แม้ทำที่ที่ออกมาจะเป็นการยอมรับข้อผิดพลาดของผู้นำประเทศ แต่ต้องพูดกันตรงๆ ว่าไม่ใช่วิธีการบริหารบ้านเมืองในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 เป็นวิกฤตใหญ่ระดับโลก คนเป็นนายกฯ พูดอะไรต้องมีน้ำหนัก ชัดเจน แล้วก็จบทันที ไม่ต้องแปล ไม่ต้องอธิบายกลับไปกลับมาจนคนเกิดความไม่เชื่อมั่นแล้วก็เกิดความระส่ำระสายหวังว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก แค่เรื่องเงิน 5,000 บาทเรื่องเดียวจนถึงวันนี้ยังไม่จบ และดูไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆ อย่างไรก็ตาม ถ้าเปลี่ยนคำว่าอุทธรณ์เป็นคำว่าทบทวนสิทธิได้ การเรียกเงินจำนวนนี้ว่าเงินเยียวยา ก็ควรเปลี่ยน เพราะคำว่าเยียวยาหมายความว่ารอได้สัก 2-3 เดือนหรือปีหน้า แต่ความหมายจริงๆ ของเงิน 5,000

บาทนี้คือเงินยังชีพฉุกเฉิน ต้องได้ทันที ต้องกินวันนี้ และรออีกต่อไปไม่ไหวแล้ว ทั้งนี้ เริ่มสงสัยว่ากรอบเงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาท รัฐบาลบอกว่า จะทยอยกู้เข้ามาแก้ปัญหาหนี้ แต่จริงๆ นั้นยังไม่มีการ ยังไม่มีรูปธรรมที่จะใช้เงินใหม่ ถ้าหากไม่มีมาตรการชัดเจน เอาเงินมากกว่านี้อีกก็เท่าที่ไม่มีความหมาย

แนะคลายล็อก 9 จว. ไร้เชื้อ

นายณัฐวุฒิกล่าวด้วยว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินมีอายุถึงสิ้นเดือนเมษายน แต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งประเทศจะต้องถูกล็อกดาวน์ไปพร้อมๆ กันทั้งหมด อย่างน้อย 9 จังหวัดที่ยังคงปลอดเชื้อ

น่าจะเป็นดี 1 ประเภท 1 พื้นที่นำร่องให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางชนิดสามารถขับเคลื่อนภายใต้มาตรการที่เหมาะสมได้ ต่อมาเป็นกลุ่มจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 สัปดาห์ มีอยู่ 25 จังหวัด น่าจะเป็นชุดถัดไป เข้าใจว่าการรับมือโรคระบาดต้องไม่ประมาท การค่อยๆ ถอย แต่ถ้ามวยเอาแต่ตั้งการต่ออย่างเดียวไม่ออกอาวุธอะไรไปบ้าง จะเอาชนะได้อย่างไร ไม่ได้หลับหูหลับตาตั้งต้น ไม่ได้เรียกร้องให้รัฐบาลออกเดินก้าวยาวๆ แต่ในบางพื้นที่ลองขยับก้าวสั้นๆ ดู ความเข้มงวดเข้มแข็งเรื่องมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดยังคงเต็มที่ 100 เปอร์เซ็นต์ตลอดเวลา แต่ในทางเศรษฐกิจเมื่อประชาชนหมดหวังกับมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลก็ควรเปิดพื้นที่ให้ช่วยเหลือตัวเองได้

“ทั้งนี้ หลังผ่านสถานการณ์โควิด-19 หลายฝ่ายวิเคราะห์ตรงกันว่าโลกจะไม่เหมือนเดิม ตอนนั่งเขียนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คนที่นั่งกันอยู่ในวงโคจรคิดว่าจะมีวันนี้ อย่างไรก็ตาม อย่าว่ำแต่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเลย เกิดโควิด-19 มา 3-4 เดือน ยังไม่เห็นยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาจนวินาทีนี้ ยังเอาใจช่วยรัฐบาล ลุ้นทุกวันที่แก้ปัญหาได้ แต่บางเรื่องน่าหนักใจก็ต้องพูดกันตรงๆ” นายณัฐวุฒิกล่าว

‘ทร.’ หั่น 4.1 พันล. ช่วยโควิด

พล.ร.ท.ประจักษ์ สิริสวัสดิ์ โฆษกกองทัพเรือ (ทร.) กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลขอให้ส่วนราชการปรับลดงบประมาณ เพื่อนำไปจัดทำร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ...ไปเป็นงบกลาง เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นอื่นของรัฐบาล ว่า ความพยายามในการบริหารจัดการงบประมาณของ ทร.ตามที่รัฐบาลสั่งการโดยสัปดาห์ที่ผ่านมา พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) สั่งการให้หน่วยขึ้นตรง ทร. และคณะทำงานทุกฝ่ายในกองทัพเรือเร่งหาข้อยุติในการร่วมสนับสนุนนโยบายของทางรัฐบาล โดยยึดหลักการตามความจำเป็นของประเทศชาติต่อการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ภายหลังจากหารือร่วมของทุกฝ่ายที่มี พล.ร.อ.สิทธิพร มาศเกษม เลขาธิการทหารเรือเป็นประธาน ได้ข้อสรุปที่

นำเรียนขอความเห็นชอบจาก ผบ.ทร.แล้วตกลงใจว่ากองทัพเรือจะขอเสนอปรับลดงบประมาณลงกว่าร้อยละ 33 คิดเป็นเงินประมาณกว่า 4,100 ล้านบาท เป็นวงเงินที่มากกว่าที่รัฐบาลตั้งไว้ โดยจะชะลอการดำเนินการโครงการจัดหาเรือดำน้ำ ลำที่ 2 และ 3 ที่แม้จะเป็นการใช้งบในส่วนของ ทร.เอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงบกระทรวง

ทบวงกรมอื่นแต่ประการใด แต่ก็มักจะตกเป็นเหยื่อหรือเป็นเป้าต่อการปลุกกระแสต่อต้านไปทุกครั้ง จากความพยายามในอดีตในเชิงจิตวิทยาที่ได้ผล เพื่ออาจไม่ต้องการให้ประเทศไทยมีกำลังทางเรือที่เท่าเทียมหรือทันสมัยพอที่จะรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ในทรัพยากรทางทะเล โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียม และพลังงานธรรมชาติในเขตแดนทางทะเลที่ทับซ้อนกับประเทศอื่น

พิธีนารชชุดปล่อยข่าวปลอม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่มีการปล่อยข่าวลือว่านางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานมูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา มารดาของนายธนวรร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) จะไปแจกเงินที่ท้ายซอยวัดด่าน จ.สมุทรปราการ จนทำให้มีคนมายื่นรอนับพัน แต่กลับไม่มีการแจกเงิน ล่าสุด น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานมูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา และบุตรสาวคนโตของนางสมพร ยืนยันว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอมมูลนิธิไม่ได้มีแผนจะไปแจกเงินในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมฝากไปยังคนปล่อยข่าวว่าอย่าซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน ที่ตอนนี้ลำบากกันมากอยู่แล้ว อย่าเอาความทุกข์ของประชาชนมาเล่นการเมือง และโจมตีทางการเมืองแบบนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า โดยก่อนหน้านี้ นางสมพรนำทีมมูลนิธิไปมอบเงิน 2,000 บาท หน้ากากอนามัย และข้าวสารให้กับชาวชุมชนหนามแดง บางพลี สมุทรปราการ จำนวน 500 ครัวเรือน ทำให้ได้รับเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวาง

‘ศรีสุวรรณ’ ชูร้องแฉหาเสียง

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ออกมาแสดงความเห็นกรณีที่ว่านางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานมูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา มารดาของนายธนวรร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ลงพื้นที่หมู่บ้าน 3 ตำบลบางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ แจกเงินช่วยเหลือชาวบ้านครอบครัวละ 2,000 บาท เมื่อวันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า “อ่างโควิด-19 แจกเงินที่บางพลี ทั้งๆ ที่เป็นเขตที่จะมีการเลือกตั้งซ่อม ดูเจตนาแอบแฝงในการช่วยเหลือประชาชน แต่เสี่ยงผิดกฎหมายเลือกตั้ง ดูท่า กต.คงต้องซักไต่เบื้องรอบ 2 หรือเปล่าครับ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เป็นพื้นที่เลือกตั้งที่นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 ก่อนถูก กต.แจกใบเหลือง เนื่องจากคนใกล้ชิดชื่อนายกรุงศรีวิไลใส่ซองช่วยงานศพ

‘แรมโบ้’ ดึง ‘แม่ธนวรร’ แจกเงิน

นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ หรือแรมโบ้อีสาน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนางสมพร จรุงเรืองกิจ ประธานมูลนิธิไทยเข้มแข็งพัฒนา มารดา นายอนาทร จรุงเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) แจกเงินประชาชนคนละ 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ ในย่าน จ.สมุทรปราการ ว่าต้องมองในเจตนาดีก่อนว่าในวิกฤตไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ ใครช่วยประชาชนต้องชื่นชมในน้ำใจของคนไทยที่ไม่ทิ้งกันที่ผ่านมามหาภาคเอกชนและประชาชนจำนวนมาก มีจิตอาสาออกมาช่วยกันเสียสละ ทุ่มเทช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้คลายความเดือดร้อน การช่วยกันทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยกย่อง ควรได้รับเสียงปรบมือในความมีน้ำใจเสียสละช่วยคนไทยด้วยกันยามทุกข์ยากยามมีภัย

“กรณีของนางสมพร ถ้ามีได้หวังผล แอบแฝงทางการเมือง เพื่อช่วยใครหรือเพื่อช่วยพรรคการเมืองใดก็ถือว่าเป็นการทำความคิด แต่บังเอิญว่านางสมพรเป็นมารดาของนายอนาทร เจ้าของพรรค อนค.ที่ถูกยุบไปแล้วและไปตั้งพรรคก้าวไกล และบังเอิญอีกว่า เป็นพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ที่มี ส.ส.ของพรรคก้าวไกล อยู่ 1 คน ขณะที่ อ.บางพลี เป็นท้องที่เขตเลือกตั้งของ ส.ส.กรุงศรีวิไล สุทินเผือก พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่ถูกใบเหลือง รอคาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งตัดสินว่าจะต้องเลือกตั้งใหม่

หรือไม่ และบังเอิญอีกที่มีผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค อนค.อยู่ในพื้นที่นี้ด้วย” นายสุภรณ์กล่าว

ข้อย่าหาเสียงให้พรรคก้าวไกล

นายสุภรณ์กล่าวว่า หากการกระทำของนางสมพรเป็นการกระทำเพื่อปูทางหาเสียงให้กับผู้สมัครพรรคก้าวไกล อาจจะมีเสียงต่อการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ เพราะเขต อ.บางพลี อาจจะมีการเลือกตั้งใหม่ในอนาคตซึ่งต้องรอผลศาลตัดสิน ถ้านางสมพรมิได้มีเจตนาแอบแฝงหรือหวังผลทางการเมือง ก็ไม่ควรมุ่งเป้าในพื้นที่ อ.บางพลี จุดเดียว ควรจะกระจายความช่วยเหลือคนเดือดร้อนไปให้ทั่วๆ ในหลายจังหวัด ถึงแม้จะเป็นเขตเลือกตั้งของ ส.ส.พรรคใดจังหวัดใดก็ตาม ถ้ามีความตั้งใจช่วยด้วยใจจริงก็ควรไปช่วยด้วย

“ถ้าจะบริจาคสนับสนุนก็สามารถติดต่อผ่านหน่วยงานรัฐ หรือส่วนราชการ หรือนำอุปกรณ์ต่างๆ ไปมอบให้โรงพยาบาลที่หมอมและพยาบาลที่ขาดแคลนจะไม่ดีกว่าหรือ ไม่ใช่มาให้ลูกน้องถ่ายคลิปแจกเงินโชว์ในโซเชียลเช่นนี้ ดูแล้วไม่สบายในสายตาคนชมเลย ผมจึงขอแนะนำว่าควรจะไปช่วยในพื้นที่อื่นๆ ด้วย เพื่อมิให้ใครมองว่ามีเจตนาช่วยพรรคก้าวไกล” นายสุภรณ์กล่าว และว่า ไม่อยากให้ใครก็ตาม เอาความเป็นความตายของประชาชน ฉกฉวยวิกฤตเป็นโอกาสของตนเอง เพื่อหวังผลทางการเมือง